



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 8 ตุลาคม 2566

เรื่อง	สื่อ
1. สัมภาษณ์: ธรรมนัส จัด KPI วัดผลงาน เดิมพันเกษตรกร อยู่ดี กินดี-หนี้สินลด	ฐานเศรษฐกิจ
2. นายกาประกาศลุยอุตุเต็มสปีด รับ8ข้อเสนอสอท.-ดันจีดีพีโต แอดต้าเชื่อจีนแห่...	มติชน (กรอบบ่าย)
3. พาณิชย์-เกษตรปรับลดราคาปุ๋ย	ข่าวสด (กรอบบ่าย)
4. นายกาลุยป้องกันท่วมโยธา สั่งซ่อม'ถนน-สะพาน'ด่วน	มติชน
5. นายกาลุยน้ำท่วมแจกของชาวบ้าน	ไทยรัฐ
6. นายกา'ลั่น'ต้องทำ'แจก1หมื่นชาวบ้านทวงถาม	ข่าวสด
7. เงินดิจิทัลปลายต.ค.ชัด นายกาให้ฟังปชช. อ่องซบเป็นธรรม!	เดลินิวส์
8. จี้ตรวจสอบบาทอ่อน-แข็งค่าเร็ว ส่งออกถูกต่อราคา-นำเข้าต้นทุนพุ่ง	ฐานเศรษฐกิจ
9. อุตุฯชี้มรสุมถล่ม 'เหนือ-อีสาน' เตือนฝนตกหนัก	แนวหน้า
10. 'เศรษฐา'ยัดเสียงปชช.สั่งเดินหน้าแจกเงินหมื่น	ไทยรัฐ

ธรรมนัส

จัด KPI วัดผลงาน

เดิมพันเกษตรกร

อยู่ดี กินดี-หนี้สินลด



ร.อ. ธรรมนัส
พรหมเผ่า



ากที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนากรมอบนโยบาย

และแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผ่านมา “ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยผ่านงานวันสถาปนากรมวิชาการเกษตรครบรอบ 51 ปี โดยถอดโมเดลนโยบายรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนการบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4 ปีนับจากนี้โดยใช้หลัก KPI (Key Performance Indicator) เป็นดัชนีชี้วัดผลงานหรือความสำเร็จของงาน ไว้อย่างน่าสนใจ

ใช้หลักทำงานเชิงบูรณาการ

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า หลังเข้ารับตำแหน่งได้รับเสียงบ่นจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯหลายคนว่า ต้องร่วมดณะลงพื้นที่ ต้องทำงานวัน

เปิดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ย้อนหลัง 5 ปี



เสาร์-อาทิตย์ ต้องลำบากกัน เพราะต้องไปตามรัฐมนตรี แต่รู้หรือไม่ว่าตั้งแต่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี (ครม.) “ครม. เศรษฐา 1” ถึง ณ วันนี้ นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีวันหยุดเสาร์-อาทิตย์เช่นกัน เมื่อผู้นำประเทศไม่มีวันหยุด แล้วรัฐมนตรีจะมีวันหยุดได้อย่างไร ทั้งนี้ KPI ถือเป็นเรื่องสำคัญ ดังนั้นตนในฐานะรัฐมนตรีต้องลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร เพื่อนำมาแก้ไข

“ผมได้คุยกับปลัด รองปลัด ตลอดจนผู้บริหารทุกกรม ว่าจะต้องมีการแบ่งงานกันเพื่อรับผิดชอบ และบูรณาการการทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ว่าปลัด รองปลัด อธิบดีทุกกรมต้องตามไปลงพื้นที่ในเมื่อเรามีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ มีรองปลัด มีผู้อำนวยการ (ผอ.) แต่ละภาค มีเกษตรจังหวัด มีเจ้าหน้าที่อยู่ทุกจังหวัด ก็ให้ใช้คนในพื้นที่นั้นๆ จะไปตามผมทั้งหมดไม่ได้ส่วนหนึ่งต้องไว้บริหารแผนในภาพรวม”

จัดงบปี 67 สอดคล้องนโยบายรัฐ

สำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567 นายกรัฐมนตรีพูดชัดเจนถึงเรื่องการใช้งบประมาณปี 2567 อันไหนไม่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลให้ทุกกระทรวงเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งมี 5 ประการที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำ 1.การใช้งบประมาณสามารถปรับเปลี่ยนให้เข้ากับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา 2.การทำงานงบประมาณต้องทำแบบบูรณาการหมายความว่า ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทั้งหมดกี่กรม มีรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน กึ่งองค์กร การทำงานงบประมาณต้องให้มีการจัดทำนโยบายที่ไม่ซ้ำซ้อน 3.ให้รักษาวินัยการเงินการคลัง เป็นเรื่องสำคัญ ต่อไปนโยบายของตน “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ต้องสอนให้เกษตรกรแต่ละครัวเรือนรู้จักการทำบัญชี สอนให้สถาบันเกษตรกร ไม่ว่าจะป็นสหกรณ์ วิสาหกิจ และอื่นๆ ต้องมีการทำบัญชี และต้องมีวินัยการเงินการคลัง

เรื่องที่ 4. เป็นเรื่องสำคัญที่จะนำมาใช้ ในยุคที่ตนเป็นเจ้ากระทรวงเกษตรฯ จำเป็นต้องใช้ KPI เป็นตัวชี้วัด ว่าผู้บริหารทั้งส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาคแต่ละคนทำงานไปสู่เป้าหมายตามที่วางไว้หรือไม่ หากไม่ได้ผลตาม KPI ก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตามที่ได้ตกลงกันไว้

“ในยุคผมไม่มีกรکلันแกลิ่ง ผู้ได้บังคับบัญชาอย่างเด็ดขาด สิ่งสำคัญที่สุดผมมาเป็นเจ้ากระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด มีหน้าที่รักษาปกป้องให้ทุกคนทำงานอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ นิธิยผมตั้งแต่รับราชการมาเป็นคนรักลูกน้อง รักพรรครักพวก ถ้าลูกน้องผมทำงานถูกต้องใครจะมารังแกไม่ได้เด็ดขาด”

ใช้ KPI ประเมินผลงาน

สำหรับกรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ถือว่าเป็นมันสมองของกระทรวงเกษตรฯ ในยุคของตนทั้งสองหน่วยงานจะต้องช่วยกันทำงานหนัก แต่ต้องมีความสุข ไม่ใช่ทำงานแล้วใครเอาผิดมาเสียบหลัง ยืนยันว่าไม่มีในยุคของตน ขอให้สบายใจได้

“มีการปล่อยข่าวลือว่าจะย้ายอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อธิบดีกรมการข้าว เลขฯ สศก. ผมไม่คิดจะทำใคร ตนเราต้องให้โอกาสกัน ยังไม่ได้ทำงานร่วมกันเลยจะไปล้างบาง ไม่ใช่ในยุคของผม แต่หากทำงานร่วมกันแล้ว ตัวชี้วัดไม่ได้เรื่องก็ต้องมานั่งคุยกัน เช่นเดียวกับกับระดับรองอธิบดี ผู้อำนวยการ ขอให้สบายใจได้ หากถูกอธิบดีรังแก ให้มาหาผมได้โดยตรง ทั้งนี้เป้าหมายรวมของความสำเร็วจึงคือเกษตรกรต้องอยู่ดีกินดี ลดภาระหนี้เพิ่มรายได้เป็น 3 เท่าใน 4 ปี ตามนโยบายรัฐบาล หากไม่มีงบประมาณบอกผม จะไปหามาให้”

สั่งเข็ศถิอกยงกัวประเทศ

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวอีกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ว่าการยางของมาเลเซีย ต่อโทรศัพท์สายตรงมาหาแจ้งว่าต้องการสร้างความเข้มแข็งในแถบอาเซียน ไม่ใช่ปล่อยให้สิงคโปร์กำหนดราคาอยู่ได้ประเทศเดียว ที่ผ่านมาไม่เคยคุยกับรัฐมนตรีเกษตรฯของไทยเลย นับเป็นครั้งแรก และตอบรับจะมาเยือนไทยในเร็ววัน ซึ่งผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ต้อง

Section: First Section/เศรษฐกิจทั่วไป

วันที่: อาทิตย์ 8 - พุธ 11 ตุลาคม 2566

ปีที่: 43

ฉบับที่: 3929

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 92.66

Ad Value: 115,825

PRValue (x3): 347,475

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สัมภาษณ์: ธรรมนัส งด KPI วัดผลงาน เต็มพื้นที่เกษตรกร อยู่ดี กินดี-หนี้ล้นลด

ช่วยกันทำงานหนัก

“ผมต้องการให้เจ็ดสตีกายางให้เร็วที่สุด อย่าเอาตัวเลขหลอกมาหลอกผม กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการเจ็ดสตีกายางซึ่งมีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว ล่าสุดผมให้ไปอายัดปุ๋ยไว้ เป็นปุ๋ยไม่มีมาตรฐานไม่ทราบว่าใช้งบประมาณอะไรไปซื้อปุ๋ยให้กับเกษตรกร รู้สึกแย่มาก ผมได้สั่งให้อายัดทั้งหมดแล้ว ถ้าผลการตรวจสอบไม่ได้เรื่อง ผมจะดำเนินคดีแต่จะให้โอกาสไปแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขเจอผมแน่ นี่เป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นที่คนซื้อปุ๋ยสมมติราคา 20 บาท คุณไปให้เกษตรกรซื้อ 100 บาท โหดเกินไปใช้ไม่ได้” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว ●

นายกฯประกาศลุยอุตสาหกรรม รับ 8 ข้อเสนอ สอท.-ดันจีดีพีโต แอดต้าเชื่อเงินแห่ทัวร์ไทยพย.

แอดต้าเชื่อทัวร์เงินแห่เที่ยวไทย พ.ย.นี้ 'เศรษฐา'จับเข้า ส.อ.ท.สั่งทำแอ็กชันแพลนรับลูก 8 ข้อเสนอ ห่วงแล้งหนัก เม.ย.67 เพิ่มเอฟทีเอ ดูแลค่ายรถญี่ปุ่นสันดาปผู้มีพระคุณ คงฐานผลิตที่ไทย'ลาสต์แมนสแตนดิง'อีก 15 ปี

(อ่านต่อหน้า 4)

ต่อจากหน้า 1

แอดต้า

'เศรษฐา'รับ 8 ข้อเสนอ ส.อ.ท.

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 20 นาที จากนั้นนายเศรษฐาได้เดินทางกลับเพื่อไปตรวจเยี่ยมอุทกภัยที่ จ.อุบลราชธานี โดยกล่าวเพียงสั้นๆ ว่าได้ขอให้ ส.อ.ท.ทำแอ็กชันแพลนเพื่อย่อยข้อเสนอทั้ง 8 ข้อ จากนั้นจะให้ทีมงานร่วมหารือกับ ส.อ.ท.ในแต่ละข้อเสนอเพื่อแก้ไขและผลักดันร่วมกันต่อไป

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ได้เสนอนายกรัฐมนตรี 8 ข้อเสนอหลัก จาก 70 ข้อ เน้นพัฒนา 3 ด้านคือ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน การขับเคลื่อนจีดีพีให้เติบโตมาก และการพัฒนาเศรษฐกิจแบบบีซีจี 8 แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ 1.การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ เพื่อส่งเสริมอีเอสโอพวอชิงบีซีเอส และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจ 2.การพัฒนาบุคลากรเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และแก้ไขปัญหาดาดแคลนแรงงานทั้งระบบ 3.การบริหารจัดการด้านพลังงานทั้งระบบรองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน 4.การส่งเสริมการส่งออก การค้า และสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ดูแลค่ายรถญี่ปุ่นผู้มีพระคุณ

5.การยกระดับอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรมและดิจิทัล 6.การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และการมุ่งสู่เป้าหมายเน็ตซีโร่ 7.การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี 8.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ นายเศรษฐารับฟังข้อเสนอแนะและขอให้จัดทำแอ็กชันแพลนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวที่ชัดเจนเสนอกลับไปอีกครั้ง เพื่อให้ทีมงานนายกร่วมทำงานกับ ส.อ.ท. โดยระบุจะหารือด้วยตัวเองบ่อยขึ้น คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังโอเคกับการขอฟื้นคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ.

"นายเศรษฐายังเน้นย้ำถึงปัญหาภัยแล้งจะหนักหน่วง โดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายน 2567 ต้องบริหารจัดการน้ำรอบด้าน การเพิ่มเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับประเทศต่างๆ ให้ดูแลค่ายรถญี่ปุ่นที่ยังผลิตรถยนต์สันดาปภายใน หรือไอซีอี ในฐานะผู้มีพระคุณของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เพื่อเป็นฐานผลิตสุดท้ายของโลก หรือลาสต์แมนสแตนดิง อีก 15 ปีข้างหน้า เพราะไทยเป็นซัพพลายหลักของโลก จ้างงานถึง 6 แสนคน" นายเกรียงไกรกล่าว และว่า นายกฯยังระบุกับ ส.อ.ท.ว่า รัฐบาลจะทำงานเต็มสปีด เรียกว่ามือเปื้อนดินดินเปื้อนโคลน เอกชนก็พร้อมทำงานเต็มสปีดกับรัฐบาลด้วยเช่นกัน เพื่อผลักดันจีดีพีไทยให้เติบโต 5% (อ่านรายละเอียด น.2)

'ชลน่าน'แทงกั๊กเปิดฝับบาร์

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นข้อเสนอของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี อยากรให้มีการขยายเวลาเปิดฝับบาร์จากเดิมเปิดได้ถึงตี 1 ว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังไม่มีความชัดเจน เป็นเพียงหารือเบื้องต้นคือ 1.กำหนดโซนนิ่งที่มีความเหมาะสมเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว 2.การขยายเวลาจากเดิม ตอนนี้อยู่ไม่มีข้อสรุปว่าจะถึงกี่โมง จะตี 4 หรือว่าตลอดคืน ในมุม สธ. ต้องดูแลมิติด้านสุขภาพ หากมีนโยบายนี้ก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ

"หากสามารถออกมาตรการไม่กระทบต่อมิติสุขภาพจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ 2 เรื่องนี้ต้องชั่งน้ำหนักกันให้เกิดความสมดุล ต้องเน้นหนักกลุ่มผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนเราเผื่อระวังอยู่ กำหนดเกณฑ์อายุให้ชัดเจนว่าเท่าไรจะเข้าไปในพื้นที่ในลักษณะแบบนี้ได้ เพราะเราเห็นผลชัดว่ามีผลต่อสุขภาพของเยาวชน โดยเฉพาะสุขภาพจิต สุขภาพปัญญา และบริบทนั้นจะส่งผลต่อสังคม" นพ.ชลน่านกล่าว และว่า นอกจากนั้นยังต้องปกป้องคุ้มครองผู้จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพด้วย

ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพ

ผู้สื่อข่าวถามว่า เคยมีความพยายามไม่ให้ขยายเวลาเปิดบริการเพราะมีผลกระทบต่ออุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท นพ.ชลน่านกล่าวว่า อุบัติเหตุเป็นเรื่องกระทบต่อสุขภาพ จึงต้องมีกระบวนการควบคุม หากเปิดได้ถึงตี 4 มาตรการคุมเข้มเรื่องการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด การอนุญาตขับซึ่กที่ต้องมีมาตรการมารองรับชัดเจน

เมื่อถามถึงจุดยืนของ สธ.ว่าจะคัดค้านหรือสนับสนุนอย่างไร นพ.ชลน่านกล่าวว่า เราไม่ได้คัดค้าน เราส่งเสริมสนับสนุน แต่ต้องมีมาตรการปกป้องคุ้มครองมิติสุขภาพให้ดี

เมื่อถามว่า หากขยายเวลาเปิดบริการแล้วจะต้องแก้กฎหมายการจำหน่ายเครื่องดื่มด้วยหรือไม่ นพ.ชลน่านกล่าวว่า อันนี้ต้องแล้วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดู

เมื่อถามว่า จะต้องหารือเรื่องนี้ในกระทรวงหรือไม่เพราะหลายกระทรวงก็ออกมารับลูกชัดเจนแล้ว นพ.ชลน่านกล่าวว่า เรามีหน้าที่ควบคุม หากมีนโยบายมาก็ต้องมาดูว่า

กฎหมายที่เราจะต้องมาปรับแก้ยังไง ส่วน สธ.ยังไม่รับลูกรับพ่ออย่างไร ต้องดูว่าเรื่องนี้ ชัดเจนขนาดไหน แล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมิติ สุขภาพที่เราดูแลผู้มีอะไรบ้าง เราต้องมาดูกัน

สคส.เดือนขยับเวลาพับบาร์

นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการสำนักงาน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) กล่าวถึงกรณี รัฐบาลมีนโยบายเตรียมพิจารณาขยายเวลา เปิดพับบาร์ปัจจุบันกำหนดให้เปิดถึงตี 1 เป็น อาจจะต้องตี 4 ว่า ขณะนี้ สคส.กำลังหารือถึง แนวทางการเคลื่อนไหวเพื่อให้รัฐบาลพิจารณา เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนก่อนประกาศใช้ เนื่องจาก ประเด็นการขยายเวลาเปิดพับบาร์ แม้จะ กำหนดโซนนิ่ง แต่มีผลกระทบตามมาแน่นอน ต้องมีมาตรการและความพร้อมรอบด้าน

“ในแง่ของสุขภาพเครือข่ายมองคนจะมม กับเศรษฐกิจ เพราะต้องชั่งน้ำหนักผลกระทบ อย่างจุดที่จะไปสำรวจพื้นที่ที่ท่องเที่ยวให้เป็น พื้นที่พิเศษเพื่อขยายเวลาพับบาร์นั้นแน่นอน ย่อมกระทบกับพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ใช่จะมีแค่ พื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น” นายธีระกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้เคยมีนโยบาย ขยายเวลาเปิดพับบาร์ถึงตี 4 แต่ปรับเรื่องนี้ไป มองว่าการมาพูดเรื่องนี้ก็ยังมีอะไรหรือไม่ นายธีระกล่าวว่า ก็คงเป็นเรื่องของธุรกิจการ ท่องเที่ยว เชื่อมโยงหลายส่วนทั้งผู้ประกอบการ ท่องเที่ยว ผู้ประกอบการให้บริการต่างๆ หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ไม่ว่าจะเป็น ใครก็แล้วแต่ก็อยากใหมองด้านอื่นๆ มิติอื่นๆ ด้วย ทั้งสุขภาพ ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ กู้ภัย ประชาชนโดยรอบ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะ ป้องกันได้หรือไม่ หรือจะมีมาตรการอย่างไร

จ่อยื่นหนังสือรบ.แสดงจุดยืน

เมื่อถามถึงข้อกังวลว่า แม้จัดโซนนิ่งแต่ ปรากฏว่าประชาชนจากพื้นที่รอบๆ จะแห่ไป ใช้บริการเช่นกัน และจะมีการเดินทางข้าม จังหวัดกัน นายธีระกล่าวว่า ใช่ ถึงจะคุมพื้นที่ หรือพื้นที่โซนนิ่งแต่พื้นที่รอบข้างจะไปเที่ยว พับบาร์พื้นที่ที่เปิดแน่นอน สุดท้ายก็แออัดกัน คุมไม่ได้อยู่ดี ดังนั้น ต้องดูว่าจุดขายแท้จริง ของไทยคืออะไร ต้องการนักท่องเที่ยวเชิง คุณภาพ หรือต้องการอะไรจริงๆ นโยบายการ ท่องเที่ยวมีหลายมิติ การจะขยายเวลาเปิดพับบาร์ตนว่าไม่ควรพิจารณาเรื่องนี้

เมื่อถามว่า สคส.จะขอเข้าพบตัวแทนรัฐบาล

อย่างไรกระทรวงมหาดไทย (มท.) หรือกระทรวง สาธารณสุข (สธ.) หรือไม่ นายธีระกล่าวว่า คงไม่ได้ขอเข้าพบโดยตรง แต่จะทำหนังสือ แสดงจุดยืน สิ่งสำคัญเรากังวลความปลอดภัย มากเพราะเป็นจุดอ่อน ยิ่งถ้ากำหนดโซนนิ่ง ขยายเวลาพับบาร์คนจะเดินทางข้ามพื้นที่ เมามาขับที่รถรงค์ก็จะเป็นผล ปัญหา ก็เกิดขึ้น นี่คือการความปลอดภัยจากการเดินทาง อยากให้ฟังความคิดเห็นทุกๆ ด้าน ด้านตำรวจ ด้านการแพทย์ เรื่องเหล่านี้กระทบ ทุกมิติ

“สมัยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ สธ. ท่านก็ปฏิเสธ ท่านรู้ว่ามิผลต่อมิติสุขภาพ จึง อยากให้ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ สธ. แสดงจุดยืนตรงนี้เช่นกัน เพราะกระทบ มิติสุขภาพโดยตรง สธ.ควรมีจุดยืนทำอย่างไร ให้นโยบายนี้ไม่เสียงเกินไป” นายธีระกล่าว

ชุมชนเชียงใหม่ค้านพับบาร์ปิดตี5

ที่ จ.เชียงใหม่ นางสาวศัน ศรีบุญเรือง ผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์ เชียงใหม่ และชาวบ้านย่านถนนช้างม้อย อ.เมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก สถานบันเทิงพับบาร์ เปิดเผยว่า หลังนาย เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รว.การ คลัง ระบุว่า รัฐบาลกำลังพิจารณาแนวทางการขยายเวลาการเปิดพับบาร์ถึงเวลาตี 5 เพื่อ ส่งเสริมการท่องเที่ยว หากรัฐบาลสามารถ แยกพับบาร์ออกจากชุมชนได้จึงมาคิดเรื่อง เปิดถึงตี 5 เพราะปัจจุบันหลายพื้นที่ เช่น ถนนช้างม้อย ย่านชุมชนกลางเมืองเชียงใหม่ ตนอาศัยอยู่มานาน มีพับบาร์เปิดบริการอยู่ นับ 10 แห่ง หลายแห่งยังลักลอบเปิดถึงเช้า แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถจัดการหรือ แก้ไขปัญหาได้ ทุกวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง แก้ปัญหาพับบาร์เปิดเกินเวลาไม่ได้ กฎหมาย ต่างๆ ก็ไม่ครอบคลุมและมีช่องโหว่หรือมี ช่องว่างให้เกิดการทุจริตขึ้น จึงอยากให้เร่ง แก้กฎหมายเกี่ยวกับสถานบริการพับบาร์ ให้ รัดกุมกว่านี้

“ทุกวันนี้แค่มีตึกแถว ห้องเช่าหรือคาดฟ้า ก็เปิดพับบาร์ได้แล้ว บางครั้งชาวบ้านสงสัยว่า เหตุใดหน่วยงานจึงออกใบอนุญาตให้ บางแห่ง อยู่ติดบ้านเรือนประชาชน ที่ผ่านมาเชียงใหม่

เคยจัดโซนนิ่งพับบาร์ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ” นางสาวศันศันกล่าว

แอดต้าเชียร์.รับมือเหตุร้ายได้ดี

นายศิษฏ์วัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (แอดต้า) เปิดเผยว่า กรณีเกิดเหตุยิงในห้างสรรพสินค้ากลางเมือง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ต้องชื่นชม รัฐบาลที่รับมือและแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยดี อย่างรวดเร็ว ทำให้ตอนนี้แม้มีภาพข่าวกระจาย ออกไป หรือถูกพูดถึงในสื่อสังคมออนไลน์ของ จีน แต่สัญญาณในฝั่งของผู้ประกอบการทัวร์ จีนยังไม่ได้อยู่ในเชิงลบมากนัก น่ากังวลมาก นัก เพราะอย่างน้อยความเชื่อมั่นก็กลับมาแล้ว โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์การแถลงการณ์ถึง เหตุดังกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีไทยแสดงความ เสียใจและความห่วงใย พร้อมเน้นย้ำถึงการ สอบสวนและตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว รวมถึงเสริมสร้างการจัดการความปลอดภัยทาง สาธารณะมากขึ้นด้วย

“การออกแถลงการณ์ของทั้งสถานทูตจีน ในไทย และรัฐบาลในส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย (ททท.) ที่สร้างความเชื่อมั่น กลับคืนมา สามารถสะท้อนข้อมูลไปถึงชาวจีน ได้ เพราะเรื่องเกิดขึ้นแล้ว สิ่งสำคัญคือการ เยียวยาและเสริมสร้างความปลอดภัยมากขึ้น เนื่องจากเหตุเกิดจากตัวบุคคล ไม่ได้เป็นการ เกิดขึ้นจากกลุ่มก้อน หรือองค์กร แต่เกิดจาก คนเพียงคนเดียวเท่านั้น” นายศิษฏ์วัชรกล่าว

เชื่อกว่าเงินแท้เที่ยวไทยพ.ย.

นายศิษฏ์วัชรกล่าวว่า เมื่อมีมาตรการวีซ่า ฟรีกเว้นการขอวีซ่าเข้าไทยให้กับจีนและคา ซัคสถานนั้น ประเมินว่าจะมีชาวจีนเข้ามา เที่ยวไทยแบบกรุ๊ปทัวร์ช่วงเดือนพฤศจิกายน นี้เป็นต้นไป เพราะจีนเข้ามาเที่ยวไทยตอนนี้ มาเที่ยวด้วยตัวเอง (เอฟไอที) เป็นหลัก แต่ กรุ๊ปทัวร์ยังไม่เห็นกลับเข้ามา เพราะการเข้า มาแบบกรุ๊ปทัวร์จำนวนครั้งละหลายคน อาจ ต้องใช้เวลาเตรียมตัวทั้งจากฝั่งผู้ประกอบการ ทัวร์และนักท่องเที่ยวด้วย ขณะนี้แม้เกิด เหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น แต่ยังคงเชื่อว่าจะได้เห็น กรุ๊ปทัวร์เริ่มเข้ามาเที่ยวไทยเดือนพฤศจิกายน นี้ได้ สิ่งรัฐบาลต้องเร่งทำและทำอย่างต่อเนื่อง

เป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าเป็นเหตุสุดวิสัย ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ไม่ใช่เฉพาะในไทยเท่านั้น รัฐบาลต้องเร่งสร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยในการเข้ามาท่องเที่ยวไทย รวมถึงจะต้องพัฒนายกระดับเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ชีวิตของประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาเที่ยวไทยด้วย อยากให้ใช้โอกาสที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยือนจีน สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนมาให้ได้มากที่สุด

ครึ่งโดนเงินยกเลิกทัวร์40%

ที่ จ.ตรัง น.ส.วิจิตรณ์ โภควัฒนา หรือแอร์ผู้ประกอบท่องเที่ยว บริษัทไทยไฟรทสตาร์ทัวร์ กล่าวถึงผลกระทบเหตุการณ์ยิ่งในห้างสรรพสินค้าดังทำให้นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตว่า ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม โดนลูกค้าชาวจีน 10 ราย ยกเลิกโปรแกรมทัวร์ที่จองไว้ล่วงหน้า ให้เหตุผลว่าไม่เชื่อมั่นเรื่องความปลอดภัย ช่วงนี้เป็นวันชาติจีนและเป็นช่วงไฮซีซั่นของประเทศไทย พอมีเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้ ทำให้รายได้ของตนหายไปประมาณ 40% พอลูกค้ายกเลิกจองแพคเกจทัวร์จากเรา เราก็ต้องไปยกเลิกการจองเรือ รถ โรงแรม เสียหายกันไปเป็นทอดๆ

นายจาง โคจี หรือครูช้าง ครูสอนภาษาจีนในจังหวัดตรัง สามีน.ส.วิจิตรณ์ โภควัฒนากล่าวว่า อยู่เมืองไทยมากกว่า 10 ปี มีอาชีพเป็นครูสอนภาษาจีนที่โรงเรียนเทศบาล 8 อนุบาลพื้นที่เป็นจริง อ.เมืองตรัง ตนมีภรรยาเป็นคนไทย มีลูกชาย 1 คน อายุ 4 ขวบ ชื่อหยางหยาง ตนเป็นชาวเมืองเทียนจิน ประเทศจีน มาเมืองไทยครั้งแรกเพื่อมาฝึกงาน ตอนนั้นเรียนอยู่ปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยที่ประเทศจีน เมื่อเรียนจบก็เดินทางมาทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนที่เมืองไทย เหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในห้างสยามพารากอน ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตชาวจีน ขอยืนยันว่าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นน้อยมากในประเทศไทย ชาวไทยส่วนใหญ่มีจิตใจดี และยินดีต้อนรับชาวต่างชาติ

ททท.มั่นใจเงินเที่ยวไทยตามเป้า

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทาง

เข้าไทยสะสมแล้ว 20 กว่าล้านคน และจากข้อมูล เมื่อวันที่ 1-5 ตุลาคมที่ผ่านมา ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่านักท่องเที่ยวชาวจีนยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็ยังไม่พบการยกเลิกการเดินทางเข้าประเทศไทย แต่ยอมรับว่าจีนยังมีการนำเสนอข่าวความรุนแรง อาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาไทยของนักท่องเที่ยวจีนให้ชะลอตัวลงบ้าง แต่ ททท.เร่งมาตรการ

(อ่านต่อหน้า 6)

ต่อจากหน้า 4

แอดต้า

สื่อสาร นำเสนอข่าวสาร มาตรการรักษาความปลอดภัยไปยังสื่อต่างๆ แล้ว ขณะเดียวกันสำนักงาน ททท.ประจำประเทศจีน เร่งสื่อสารทำความเข้าใจถึงคนจีนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

สนามบินภูเก็ตซีริสเซียแห่เข้า

นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต กล่าวว่า ช่วงปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวได้รับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากเฉลี่ยส่วนที่เป็นโลว์ซีซั่นประมาณเดือนละ 1 ล้านคน ส่วนไฮซีซั่นเดือนละประมาณ 1,200,000 คน ยอดรวมทั้งหมดของผู้โดยสารตลอดทั้งปีใกล้เคียง 16 ล้านคน ต่ำกว่าปี 2562 เล็กน้อยเพราะปี 2562 อยู่ที่ 18 ล้านคนต่อปี ไฮซีซั่นที่จะถึงนี้ สายการบินมีการจองเที่ยวบินเข้ามาค่อนข้างเยอะ คาดว่า 80-90% เมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสารในยอดรวมมีการเข้าออกตั้งแต่เดือนกันยายนถึงธันวาคมนี้ ในเดือนกันยายนเที่ยวบินอยู่ที่ 62% เมื่อเทียบกับปี 2562 ประมาณกลางของไฮซีซั่น และเดือนธันวาคมจะอยู่ที่ 86% ของปี 2562 จะเพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้โดยสารจะอยู่ในทิศทางเดียวกัน เดือนกันยายน รับอยู่ที่ 70% เมื่อเทียบกับปี 2562 ประมาณกลางไฮซีซั่นเดือนธันวาคมจะได้ถึง 87%

“ข้อมูลผู้โดยสารขาเข้าสูงสุดปี 2566 ประจำเดือนกันยายน สัญชาติที่เดินทางเข้าสูงสุดอันดับ 1 สาธารณรัฐประชาชนจีน 44,680 คน เทียบปี 2562 คิดเป็น 24.54% ลำดับที่ 2 สหพันธรัฐรัสเซีย 41,180 คน เปรียบเทียบปี 2562 คิดเป็น 220.20%

ถือว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง 100% ลำดับที่ 3 ออสเตรเลีย 22,897 คนเทียบปี 2562 คิดเป็น 98.66% ลำดับที่ 4 สาธารณรัฐอินเดีย 19,127 คนเทียบปี 2562 คิดเป็น 77.19%” นายมนต์ชัยกล่าว

ไฮซีซั่นเตรียมเปิดบริการ24ชม.

นายมนต์ชัยกล่าวว่า ส่วนสายการบินไรวาเวทเจ็ท เป็นกลุ่มเดิมเคยเข้ามาทุกปี จำนวนยังเทียบเท่าปีที่ผ่านมามากไม่ต่ำกว่า 50 เที่ยวบินต่อเดือน ส่วนเที่ยวบินจากจีนแจ้งความจำนงเข้ามาเพิ่มขึ้น ท่าอากาศยานภูเก็ตจะทำความเข้าใจกับสายการบินเรื่องการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานมีความเข้มงวดมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย จีนเข้ามาเป็นอันดับ 1 ของท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าออกประมาณเดือนละ 40,000 คน ถ้าเทียบกับจำนวนผู้โดยสารเคยมาปี 2562 อยู่ที่ไม่เกิน 30% แต่ช่วงไฮซีซั่นหวังว่าผู้โดยสารจะขึ้นถึง 80% อย่างไรก็ตาม ช่วงไฮซีซั่นนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2566-31 มีนาคม 2567 ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เช่นเดียวกับปี 2562 รับผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจภูธร หน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ได้ออกแบบรับผู้โดยสารอยู่ที่ 12.5 ล้านคน แบ่งเป็น ผู้โดยสารภายในประเทศ 7 ล้านคน ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5.5 ล้านคน ช่วงการปรับปรุงระยะต่อไปจะเพิ่มศักยภาพให้ได้ไม่น้อยกว่า 18 ล้านคน จะจ้างที่ปรึกษาออกแบบการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น ช่วงเวลาการออกแบบอยู่ในปี 2567 จากนั้นจะก่อสร้าง คาดว่าใช้งบประมาณ 6,000 ล้านบาท จะรับผู้โดยสารได้ถึง 18 ล้านคนต่อปี

เกษตรกรเฮราคาปุ๋ยลด10-50ป.

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) เปิดเผยว่า กรมได้รับนโยบายนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้ดำเนินการลดต้นทุนให้กับเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต ผู้นำเข้า 26 ราย ผ่านความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย

มาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร ให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท ลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร จำนวน 144 รายการ รวมปริมาณ 3.04 ล้านกระสอบ เกษตรกรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสูตรปุ๋ย ยี่ห้อ และราคาส่วนลดในโครงการนี้ทางเว็บไซต์ของกรม www.dit.go.th และสั่งซื้อผ่านสถาบันเกษตรกรที่ตนเป็นสมาชิก เช่น สหกรณ์การเกษตร ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มแปลงใหญ่ จนถึงวันที่ 31 ส.ค.2566 สถาบันเกษตรกรจะรวบรวมยอดการสั่งซื้อ แจ้งไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์อำเภอ หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละพื้นที่ จากนั้นจะประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการค้าภายใน และสมาคมปุ๋ยที่เกี่ยวข้อง จัดจำหน่ายปุ๋ยให้ตามที่สั่งซื้อต่อไป

ร้านค้า-ห้างเริ่มลดราคาแล้ว

ร.ต.จักรกรกล่าวว่า สำหรับการร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ห้างโมเดิร์นเทรด ห้างท้องถิ่น ผู้ให้บริการ แพลตฟอร์มรวม 288 ราย ปรับลดราคาสินค้า 151,676 รายการ จากการติดตาม พบว่าปรับลดราคาลงมาแล้ว และประชาชนจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อใกล้ช่วงสิ้นปี ส่วนการติดตามสินค้าพื้นที่ฝนตกหนักและน้ำท่วม สินค้าที่จำเป็นต่อการซ่อมแซม ทำความสะอาดบ้านเรือน ห้างอุปกรณ์ซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำ ประตูหน้าต่าง สุขภัณฑ์ สายยาง กระเบื้อง สี น้ำยากันซึม มีเพียงพอ และยังมีการจัดโปรโมชั่นปรับลดราคาด้วย ส่วนอาหารสัตว์ราคาเริ่มลดลงแล้ว

“กำลังโดยรวมอาจยังทรงตัว แต่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนลดราคาสินค้าและบริการ ทำให้กำลังซื้อมีต่อเนื่อง คาดว่าจะคึกคักมากในเดือนพฤศจิกายน ตามนโยบายควิกวินของรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงพาณิชย์จะจัดกิจกรรมเพื่อลดภาระประชาชนเพิ่มรายได้และโอกาสเกษตรกรต่อเนื่อง”

เปิดให้ผู้เลี้ยงหมู-ไก่รายย่อยกู้

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการชดเชยดอกเบี้ยเพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรและไก่ไข่ ได้กำหนดหลักเกณฑ์การขอรับสนับสนุนค่าชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ ในอัตราไม่เกิน 3% ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยไม่เกิน 5,000 ตัว และผู้เลี้ยงไก่ไข่รายย่อย ไม่เกิน 100,000 ตัว มีระยะเวลาชดเชยดอกเบี้ยไม่เกิน 6 เดือน กรอบวงเงินกู้ยืมรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท แล้ว เกษตรกรที่สนใจต้องขึ้นทะเบียนการเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนด และได้รับวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ในการเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ จากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารของรัฐ และชำระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ส.ค.2566 ให้กับธนาคารเรียบร้อยแล้ว เกษตรกรที่สนใจยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ส่วนเกษตรกรที่อยู่ในกรุงเทพฯ ให้ยื่น ณ กองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค.-30 พ.ย.2566

เงินเดือนชรก.2รอบเริ่ม16ม.ค.

น.ส.ทิวาพร พาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ในการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงการคลังถึงแนวคิดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบนั้น กรมบัญชีกลางประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2 รอบ ประกอบด้วย 1.หน่วยงานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ 2.กลุ่มสถาบันการเงินต่างๆ เกี่ยวกับหนี้และการโอนเงินเข้าบัญชีสรุปเบื้องต้น 1.เป็นการเลือกโดยสมัครใจ 2.ให้ส่วนราชการผู้เบิกดำเนินการเดือนละ

1 รอบตามเดิม ปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-Payroll เร็วขึ้น 3.กรมบัญชีกลางจะตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเงินเดือน จะหักยอดรายจ่ายและหนี้ก่อน แล้วนำเงินเดือนคงเหลือยอดสุทธิหาร 2 และแบ่งจ่ายรอบ 1 และรอบ 2 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ และ 4.กรมบัญชีกลางจะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง รวมถึงจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่างๆ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคมนี้ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่ 1 วันที่ 16 มกราคม 2567 และสำหรับลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

กลุ่มเบนซินราคาลดอีก50สต.

รายงานข่าวจาก PTT Station และบางจาก ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.50 บาทต่อลิตร พรีเมียม GSH95 ลดลง 0.50 บาทต่อลิตร ยกเว้นกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผลวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 45.54, GSH95 = 37.75, E20 = 35.44, GSH91 = 37.48, E85 = 35.59, พรีเมียม GSH95 = 43.94, Hi Premium 97 (GSH95++) 48.44, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 40.24 และ Hi Premium Diesel S B7 42.34 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร โดยราคาเบนซินลดลงต่อเนื่องรวม 6 ครั้ง ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน-7 ตุลาคม รวม 2.70 บาทต่อลิตร เฉพาะสัปดาห์นี้ปรับราคาลงรวม 4 ครั้ง ในวันที่ 3 ตุลาคม, วันที่ 4 ตุลาคม ลดลงครั้งละ 0.40 บาทต่อลิตร และวันที่ 6 ตุลาคม ต่อเนื่องวันที่ 7 ตุลาคม ครั้งละ 0.50 บาทต่อลิตร รวมลดลง 1.80 บาทต่อลิตร

พาณิชย์-เกษตร ปรับลดราคาปุ๋ย

ร้อยตรีจ๊กรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามนโยบายของ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ ที่ได้สั่งผู้ประกอบการ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า-บริการ และแพลตฟอร์ม ลดราคาสินค้าและบริการ รวมกว่า 150,000 รายการ หนึ่งในหมวด สินค้าที่นำมาลดราคา คือ ปุ๋ย โดยแม้ในปีนี้อาจจะปรับลดลงมามากแล้วเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ราคาก็ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่สูง ซึ่งเป็นไปตามภาวะราคาในตลาดโลก

ดังนั้น เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนลงส่วนหนึ่ง กรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการค้าเกษตร เชื่อมโยงปุ๋ยจากโรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ผ่านสถาบันเกษตรกร แล่มให้ส่วนลดกระสอบละ 10-50 บาท โดยได้รับความร่วมมือจากสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย มีโรงงานผู้ผลิต/ผู้นำเข้าที่เข้าร่วมโครงการนี้มี 26 ราย ลดราคาปุ๋ยทั้งหมด 64 สูตร 144 รายการ เกษตรกรสามารถเข้าไปดูรายละเอียดสูตรปุ๋ย ยี่ห้อ และราคาส่วนลดในโครงการนี้ทางเว็บไซต์กรมการค้าภายใน (<https://www.dit.go.th>)

นายกฤษฎีกาป้องกันน้ำท่วมโยธา สั่งซ่อม'ถนน-สะพาน'ด่วน

วันที่ 7 ตุลาคม นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมผู้ติดตาม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บ้านทรายงาม ต.กุดชุม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร หมู่บ้านแห่งนี้ถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนเข้าหมู่บ้าน สูงประมาณ 30-60 เซนติเมตร (ซม.) ระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร (กม.) ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน

นายกรัฐมนตรีและคณะติดตามได้ขึ้นรถบรรทุกของ ปภ.พร้อมขบวนรถอีกหลายคัน ลุยเข้าพื้นที่เพื่อพบประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อเดินทางมาถึงมีประชาชนรอต้อนรับผูกผ้าขาวม้าให้กำลังใจ ชาวบ้านบางคนบอกกับนายกฯว่าหล่นมาก จากนั้นนายกฯเข้ากราบนมัสการพระครูเมธีธรรมบัญญัติ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมถวายผ้าไตร และเครื่องจตุปัจจัยไทยธรรม ทางพระครูได้มอบพระพุทธรูปขจรรัตนจำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว พระคู่บ้านคู่เมือง จ.ยโสธร พร้อมเหล็กไหลของทางวัด รวมทั้งผูกข้อมือให้พรกับนายกฯและคณะรัฐมนตรีที่ร่วมคณะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนว่า "สวัสดิที่พี่น้องชาวจังหวัดยโสธรที่รัก เป็นขวัญและกำลังใจอย่างล้นหลามให้เราทำงาน การเดินทางเข้ามาครั้งนี้ลำบากขนาดมาคนเดียวยังลำบาก เจอแต่ภาวะน้ำท่วม และได้รับการรายงานน้ำท่วมแล้วท่วมอีกท่วมตลอดเป็นเดือน มีความไม่สบายใจและเห็นใจทุกท่าน การสัญจรไปมาก็ลำบากจะไปหาหมอก็กลำบาก พี่ขอสัญญา วันนี้รมช.เกษตรฯ รมช.มหาดไทย รมช.คมนาคม และ รมว.กลาโหม ก็ร่วมมาด้วย เราให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชนชาว

อำเภอคำเขื่อนแก้ว ทั้งนี้ เรื่องการป้องกันน้ำท่วมทำได้หลายมิติ ในระยะยาวต้องบริหารจัดการจัดการน้ำตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเสนอชุดคลองเพิ่ม ถือเป็นแผนระยะยาว แต่ระยะสั้นทางกรมชลประทานรับปากว่าจะไปทบทวนดูแลวิธีกักน้ำปล่อยน้ำ ต้องบริหารจัดการกันไป หากเกิดภาวะอุทกภัย หน่วยงานทุกหน่วยงานพร้อมไม่ว่าจะเป็นของ รมช.มหาดไทย ดูแลด้านป้องกันสาธารณภัย รมว.กลาโหม ที่มีเจ้าหน้าที่ทหารราบพัฒนาช่วยเหลือบำบัดทุกข์ให้พี่น้องประชาชน แต่ไม่อยากจะถึงจุดนั้น รมช.คมนาคมดูแลสร้างถนน โดยสัญญาว่าจะทำถนนและสะพานอีก 2 สะพานที่น้ำท่วม ต้องจัดการโดยเร็ว"

"ระหว่างที่ผมนั่งรถเข้ามา ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐ หลายท่านบอกว่าที่นี้อำเภอนี้หมู่บ้านนี้มีความผูกพันมาก มีโครงสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง พี่น้องไม่ได้ออกไปทำงานนอกเขต อยากอยู่ในเขตพื้นที่ช่วยเหลือจนเจียดด้วยกัน ดูแลผู้แก่ผู้เฒ่าด้วยกัน ผลดีตรงนี้ไม่มีใครทราบ ผมมาที่นี่ไม่มีใครบ่นเรื่องปัญหาหาเสพติด เพราะสถาบันครอบครัวแข็งแรง พี่น้องคนแก่คนเฒ่าดูแลลูกหลานดี มีเวลาพูดคุยกัน มีเวลาให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสังคมตัวอย่างที่หลายๆ อำเภอหลายๆ จังหวัด ควรนำไปพัฒนาต่อ วันนี้ตั้งใจที่ได้มาพบปะพูดคุย แม้ม้าในสภาพที่น้ำท่วมไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไร แต่ก็อยากมาในบริบทที่มีรอยยิ้มอย่างจริงจังและวันนี้ก็ยิ้มสุดๆ หน่อย เพราะมาถึงก็เห็นน้ำท่วมผมมาเพียงวันเดียวยังเศร้าใจ เข้าใจถึงความลำบาก วันนี้ที่มาที่นี่มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ซึ่งทุกคนเข้าใจและสัญญาจะกลับมาดูแลพี่น้องประชาชน" นายเศรษฐากล่าว

จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน จำนวน 300 ชุด และมอบถุงยังชีพของเกษตรอำเภอให้กับเกษตรกรจำนวน 300 ชุด รวมถึงมะพร้าวอาหารของปลุสสัตว์ในช่วงที่น้ำท่วม และต้นกล้าพันธุ์พืช เช่น มะละกอ พริก และมะเขือให้ด้วย

นายกฤษฎณ์น้ำท่วมแจกของชาวบ้าน

**ย้ำเป็นหน้าที่
เร่ง'แก้วิกฤติ'
วอนให้มั่นใจ
รบ.ทุ่มเทช่วย
นายกฯ และคณะยังทัวร์
อีสาน พบปะประชาชนและ
มอบสิ่งของ** ★ มีต่อหน้า 10

นายกฯ

☆ **ต่อจากหน้า 1**

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่อง เดินลุยน้ำแจก
ถุงยังชีพให้ชาวบ้านทรายงาม.คำ.ขอนแก่น จ.ยโสธร
ด้วยตัวเอง ทั้งให้ความมั่นใจให้กำลังใจขอให้สู้ๆ ยัน
ให้ความสำคัญกับการป้องกันน้ำท่วมทั้งในระยะสั้น
และยาว รวมถึงแก้ปัญหาน้ำท่วมทางสัญจร รัฐบาล
พร้อมช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่เป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี
สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด
ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตลอด
สัปดาห์ที่ผ่านมาคลี่คลายไปมาก พร้อมกับที่นาย
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เดินทาง
ไปดูสถานการณ์น้ำ ที่ จ.อุบลราชธานี และอีก
หลายจังหวัดในภาคอีสาน เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่
7 ต.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รมว.คลัง

พร้อมด้วยนายสุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม นายเกรียง
กัลปีดิโกทร์ รมช.มหาดไทย นายไชยา พรหมา รมช.
เกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี รมช.
คมนาคม เดินทางไปที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.
คำ.ขอนแก่น จ.ยโสธร ที่น้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วม
พื้นที่การเกษตรและถนนเข้าหมู่บ้านระดับน้ำสูง
30-60 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร
ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน
โดยนายกฯ นั่งรถยกสูงของกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (ปภ.) ทะเบียน 53-7093 กรุงเทพมหานคร
เข้าพื้นที่เพื่อพบปะประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ
โดยมีประชาชนมารอต้อนรับผูกผ้าขาวม้าให้กำลังใจ
และมีบางคนออกปากชมนายกฯว่าหล่อมาก
นายเศรษฐา นายกฯ เดินพบปะประชาชน



▲ **ลุยน้ำท่วม** นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯและ รมว.คลัง พร้อมรัฐมนตรีจากกระทรวงกลาโหม มหาดไทย เกษตรฯ และคมนาคม เดินลุยน้ำไปพบปะชาวบ้าน พร้อมนำถุงยังชีพไปแจกให้กับผู้ประสบความเดือดร้อนจากน้ำในแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนทางเข้าหมู่บ้านที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำ.ขอนแก่น จ.ยโสธร.

ที่มาต้อนรับและนั่งลงพูดคุยกับกลุ่มผู้สูงอายุ สอบถามความเป็นอยู่ในช่วงน้ำท่วม พร้อมแสดงความเป็นห่วง ระบุจะหาแนวทางช่วยเหลือยกระดับความสูงของถนนทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้เดือดร้อนน้อยลง นอกจากนี้จะมีการสร้างสะพานเพิ่มในบางจุด ทำให้ชาวบ้านถึงกับยกมือไหว้ นายกฤษฎณ์บอกว่า ไม่ต้องขอบคุณ เพราะสิ่งที่ทำเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีก่อนมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยังชีพของเกษตรกรอำเภอรวมถึงอาหารของปศุสัตว์ในช่วงที่น้ำท่วม ต้นกล้าพันธุ์พืชต่างๆ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเดินทางกลับตามเส้นทางมีน้ำท่วมเป็นระยะ นายกรัฐมนตรีได้ลงเดินลุยน้ำและนำถุงยังชีพไปแจกให้กับชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนตามรายทาง พร้อมให้กำลังใจว่าขอให้สู้ๆ ออกหน้าอีกหน่อยรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือเมื่อเกิดน้ำท่วม รวมถึงการป้องกันน้ำท่วมในระยะสั้นและระยะยาว ทั้งนี้ชาวบ้านหลายรายมีผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 209 ครัวเรือน 889 คน การเป็นอยู่ของชาวบ้านแม้จะมีไฟฟ้าประปาไฮโซอยู่และบ้านเรือนไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ความเดือดร้อนคือการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน สิ่งที่ชาวบ้านต้องการเร่งด่วนหลังน้ำลดคือการขอรับความช่วยเหลือพันธุ์ข้าวเนื่องจากพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียหายทั้งหมด

นอกจากนี้ ตลอดวันมีรัฐมนตรีเดินทางไปมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆ ทั้งนายสุทิน คลังแสง รว.กลาโหม เดินทางมามอบถุงยังชีพ และรับเรื่องร้องทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยใน อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ขณะที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์มารับฟังปัญหาความต้องการกลุ่มผู้ใช้น้ำ และแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำวังตอนล่างที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงา จ.ตาก ยืนยันจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้ลุ่มน้ำวังทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งให้ได้ให้เป็นรูปธรรมต่อไป และมีการมอบ ส.ป.ก.4-01 อ.สามเงา และ อ.บ้านตาก จำนวน 10 ราย 10 แปลง เนื้อที่ 69-2-59 ไร่ พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร จำนวน 500 ชุด รวมถึงผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ อ.สามเงา สถานการณ์อุทกภัยใน สย.ก.ระบัตร์ ด.วังจันทร์ ด.วังหมัน อ.สามเงา และ ด.แม่สลิค อ.บ้านตาก ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.มหาดไทย (มท.) ให้

สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะมีว่า ได้กำกับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนให้ทันทั่วทั้งให้เดือดร้อนน้อยที่สุด

ที่ จ.ชัยภูมิ ที่ยังคงมีฝนตกมาตลอดสัปดาห์ทำให้น้ำหลากล้นตลิ่งในแม่น้ำชียังไม่ลดลง มวลน้ำมหาศาลไหลล้นตลิ่งทั้ง 2ฝั่ง บางช่วงพองดินกันแม่น้ำแตกหรือมีการทรุดตัว อาทิ เขต ต.ทุ่งทอง และลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า น้ำไหลเข้าท่วมในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำและชายวงกว้างอย่างต่อเนื่อง ส่วนที่บึงละหาน อ.จัตุรัส ปริมาณน้ำสะสมสูงจากฝนตกลงต่อเนื่อง ทำให้น้ำในบึงละหาน ล้นทะลักออกมาท่วมบ้านเรือนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะที่ ต.ละหาน น้ำท่วมบ้านเรือนในหมู่ 2 หมู่ 16 และหมู่ 17 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน รวมแล้ว 600 หลังคาเรือน

นอกจากนี้ น้ำจากลำน้ำชียังทะลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเสี้ยวน้อย หมู่ที่ 8 ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ รวมถึงถนนสายบ้านโนนน้อย-ทางเรียง-บ้านเสี้ยวน้อย ทำให้บางจุดไหลทะลักเข้ารูศูเสียหายท้องถื่นได้นำเชือกหรือไม้มาปักเตือนใช้เส้นทางและนำถังไฟล้นเข้าท่วมไร่นาหลายพันไร่ รวมถึงผู้เดือดร้อนในจุดนี้ 140 หลังคาเรือน ในจำนวนนี้ถูกน้ำล้อมรอบกว่า 50 หลังคาเรือน รวมถึงวัดเสี้ยวน้อย วัดประจำหมู่บ้านที่มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษาอยู่กว่า 10 รูป ชาวบ้านต้องประกอบอาหารไปถวายและคาดว่าน้ำยังท่วมขังต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 1 สัปดาห์

ทั้งนี้ จ.ชัยภูมิมีพื้นที่ประสบอุทกภัยใน 5 อำเภอ คือ อ.หนองบัวแดง อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส และ อ.เมืองชัยภูมิ รวม 8 ตำบล กว่า 124 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 6 หมื่นไร่ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกมาตลอดทั้งคืนวันที่ 6 ต.ค.ต่อเนื่องถึงช่วงสายวันรุ่งขึ้น ปริมาณน้ำในแม่น้ำมูลประกอบด้วยมวลน้ำจากเขื่อนลำปาวที่ระบายออกมา ทำให้น้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 สะพานเสรีประชาธิปไตย อ.เมืองอุบลราชธานีเพิ่มระดับขึ้นอยู่ที่ 2.72 ม.รทก. หรือระดับ 7.72 ม.เพิ่มขึ้นจากเดิม 7 เซนติเมตร ขณะที่นายสุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.อุบลราชธานี ออกตรวจบริเวณท้ายลำน้ำมูลก่อนไหลออกสู่อ่างน้ำโขง บริเวณอุทยานแห่งชาติแก่งละหานและเขื่อนปากมูล อ.โขงเจียม ระดับน้ำยังต่ำกว่าตลิ่งค่อนข้างมาก ทำให้น้ำที่ไหล

จากเขื่อนปากมูลระบายได้ดี คาดว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จะดีขึ้นในเร็ววัน

ส่วนที่ จ.สุโขทัย ผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 7 ต.ค. ว่า น้ำที่ท่วมในหมู่ 8 บ้านคลองวังทอง หมู่ 5หนองตะเข้ หมู่ 4 คลองยาง หมู่ 11 และหมู่ 2 บ้านวังแร่ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนและพื้นที่การเกษตรเสียหาย ขณะนี้น้ำได้ไหลไปรวมกันที่หมู่ 1 บ้านคลองปูและเข้าท่วมวัดคลองปู ทำให้ภายในวัดบางจุดถูกน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร พระเณรต้องเดินลุยน้ำเพื่อเข้าออกวัดสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ที่น้ำที่ไหลมาเริ่มเน่าและส่งกลิ่นเหม็นด้วย

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเกิดฝนตกอย่างหนักเมื่อช่วงค่ำวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา ใน อ.เมืองชลบุรี ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายจุดและที่หมู่ 1 บ้านจัดสรรอีสเทิร์น แอนด์ เฮ้าส์ หมู่ 1 ต.ดอนหัวฬ่อ มวลน้ำจำนวนมากทำให้กำแพงบ้านเลขที่ 333/305 พังเป็นรูกว้างและน้ำได้ไหลทะลักเข้าท่วมชั้นล่างของบ้านทั้งหมด คนในบ้านที่มี 5 คน ต้องย้ายขึ้นไปอาศัยที่ชั้นสองของบ้านแทน ทั้งนี้ น.ส.สายฝน ดอนราชสี อายุ 41 ปี กล่าวว่า ขณะนั่งล้างจานอยู่ข้างบ้านได้ยินเสียงแก็กแก็กเหมือนกำแพงปริ แล้วน้ำก็ค่อยๆ ไหลมา เรียกเพื่อนบ้านให้มาช่วยยกของสักพักเดียวกำแพงก็ถล่ม ปกติน้ำท่วมแบบนี้ทุกปี แต่ไม่คิดว่ากำแพงจะพัง อยากให้เทศบาลช่วยซ่อมกำแพงบ้านและขอกระสอบทรายมาควั่น นายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศบาล ต.ดอนหัวฬ่อ

☆ มีต่อหน้า 11

นายกฤษฎณ์น้ำท่วมแจกของชาวบ้าน ☆ ต่อจากหน้า 10

เปิดเผยว่าเมื่อคืนมีฝนตกหนักในพื้นที่บ้านบนตั้งแต่ อ.บ้านบึง อ.พานทอง ผ่านตำบลสำนักบก ตำบลนาป่า น้ำด้านนอกหมู่บ้านมีระดับสูงกว่าในหมู่บ้านประมาณเกือบ 1 เมตร แรงดันของน้ำทำให้กำแพงหมู่บ้านพัง น้ำจากด้านนอกไหลเข้าท่วมหมู่บ้านที่มีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 1,200 หลังคาเรือน เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ได้ช่วยเหลือเบื้องต้น ด้วยการนำรถเครนมายกกระสอบทรายทำเป็นบ่อกั้นน้ำเข้าหมู่บ้าน สามารถล็อกน้ำไม่ให้เข้าหมู่บ้านได้แล้ว และเร่งระบายน้ำผ่านท่อระบายน้ำรอบนอกหมู่บ้านต่อไป

วันเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศทั่วไปว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 9-13 ต.ค. 2566 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน โดยมีบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ ประกอบด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคกลาง รวมทั้งกทม. และปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ ขณะที่บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงกว่า 2 เมตร ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากลมกระโชกแรง ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินทางในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วง สำหรับพายุไต้ฝุ่น "โคอินู" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทยในวันที่ 10 ต.ค.นี้ จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชันตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

นายกษัตริ์ 'ต้องทำ' แจก1หมื่น ชาวบ้านทวงถาม

**ขึ้นสืบสานคน
รอนเงินโครงการ
แย้มปลายทก.นี้
กางแผนจัดเงิน
ทูตสหรัฐไ้รูป
นิก-ไบเจนกินมีน**
ชาวบ้านแห่รับนายกษ
'เศรษฐา' ลงพื้นที่นำท่วม
พร้อมชูป้ายทวงถาม
นโยบายแจกเงินดิจิทัล
วอลเล็ต อ่านต่อหน้า 10

● **นายกษัตริ์** □ ต่อจากหน้า 1
หมื่นบาท นายกษ ยืนยันต้องทำแน่ เพราะ
ประชาชนหลายสิบล้านคนสนับสนุน วอนนัก
วิชาการฝ่ายเห็นด้วย ช่วยออกมาแสดงความ
เห็น แต่ก็พร้อมรับฟังเสียงวิจารณ์คัดค้าน เพื่อ
ไทยขอให้นักเศรษฐศาสตร์ที่ออกมาจี้ยกเลิก
ให้ฟังเสียงประชาชนด้วย 'ปิติ ศรีแสงนาม'
อ.จุฬาฯ ซึ่งชื่อแถลงการณ์ 99 นักเศรษฐศาสตร์
บางประเด็นกลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง ทูต
สหรัฐโพสดีรูป 'เศรษฐา-ไบเดน' เมื่อครั้งร่วม
ประชุมยูเอ็น บอกเป็นช่วงเวลาอบอุ่นหัวใจ
เศรษฐายัน 'ถ้าดิจิทัล' ต้องทำ
วันที่ 7 ต.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน นาย
กรัฐมนตรีและรมว.คลัง พร้อมนายสุทิน คลัง
แสง รมว.กลาโหม นางเกรียง กัลป์ตินันท์
รมช.มหาดไทย นายไชยา พรหมา รมช.
เกษตรและสหกรณ์ และนางมนพร เจริญศรี
รมช.คมนาคม ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ
ท่วมที่บ้านทรายงาม ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว
จ.ยโสธร เมื่อเดินทางมาจึงมีประชาชนรอ

ต้อนรับผูกผ้าขาวม้าให้กำลังใจ ชาวบ้านบาง
คนบอกกับนายกษ ว่า หล่อมาก
จากนั้นนายกษ เข้ากราบนมัสการพระครู
เมธีธรรมบั้งชาติ เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว
พร้อมถวายผ้าไตรและเครื่องจตุปัจจัย
ไทยธรรม โดยพระครูมอบพระพุทธรูปขรัว
จำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว พระกู่บ้านคู่มือ
จ.ยโสธร พร้อมเหล็กไหลของวัด รวมทั้งผูก
ข้อมือให้พรกับนายกษ และคณะรัฐมนตรีที่
ร่วมคณะ
ช่วงหนึ่งพระครูสอบถามนายกษ และฝาก
เรื่องเงินดิจิทัล 10,000 บาท เพราะชาวบ้านรอ
อยู่และขอให้นายกษ ทำสำเร็จ นายเศรษฐา
ยืนยันว่า "ขณะนี้รัฐบาลทำอยู่ ต้องทำครับ
เพราะมีคณาต่อต้านแต่ก็ไม่กลืนหรือกลรับ
แต่เราก็ต้องทำเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับที่
นี้เองประชาชน ต้องทำครับ"
'30บาท' ต้องดิจิทัล-เข้มยาเสพติด
ช่วงหนึ่งมีคุณชายวัย 70 ปี บอกกับนายกษ
ว่า ดีใจที่จะได้ใช้เงินแต่ไม่มีโทรศัพท์ ใช้

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2566

ปีที่: 33

ฉบับที่: 12002

หน้า: 1(ขวา), 10

Col.Inch: 207.68 Ad Value: 321,904

PRValue (x3): 965,712

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายกษัลณ์ ต้องทำ แจก1หมื่นชาวบ้านทวงถาม



🏠 สหรัฐฯ - ทูตสหรัฐประจำประเทศไทยโพสต์ภาพนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ทวีสิน ภริยา คู่กับนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และภริยา เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเมื่อครั้งประชุมยูเอ็นที่นิวยอร์กกลางเดือนก.ย.ที่ผ่านมา

“ไม่เป็น ทำอย่างไรท่านนายกฯ นายเศรษฐา จึงกล่าวว่า “ไม่เป็นไร บัตรประชาชนใบเดี๋ยวก็น่าพอแล้ว” ขณะที่บรรดาชาวบ้านโดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่านายกฯ ตัวจริงหล่อ และบอกนายกฯ ว่า ดีใจหลายๆ นายฯ ลงมาหา หล่อ ตัวสูง และมีการจับ ไม่นับมีอนาฯ

ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุอีกกลุ่มสอบถามเรื่อง 30 บาทรักษาทุกโรค ขณะที่นายเกรียง ซึ่งร่วมคณะนายกฯ สอบถามผู้สูงอายุว่ายังอยากใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ไหม ชายคนหนึ่งตอบว่าอยากได้ ขณะที่นายกฯ ย้ำว่าเรื่อง 30 บาทเรา จะดูแลให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ ดูแลประชาชน คนไม่อยากจะลำบาก คนมาเพราะต้องการพื้นที่ที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง ตอนนี้ไม่ใช่ช่วงเวลาหาเสียง อยากให้ประชาชนมีชีวิตที่ดี พร้อมสอบถามเรื่องปัญหาสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งต้องขอให้ผู้ใหญ่พ่อแม่ดูแลบุตรหลานให้ดีๆ

จากนั้นนายกฯ กล่าวกับประชาชนที่มาร่วมต้อนรับ ก่อนมอบสิ่งของช่วยเหลือ และมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอถ่ายรูปกับนายกฯ โดยนายกฯ อามเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ว่าพักนี้หรือยัง พร้อมโชว์กำปั้นข้างขวาขึ้น แล้วกล่าวเสียงดังน่าน่า พักหนึ่งๆ แล้วนับ 1,2,3 พร้อมชูกำปั้น

นำเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ตะโกนว่า “พักหนึ่ง” พร้อมเสียงเฮของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.

ชาวร้อยเอ็ดชูป้ายทวงเงินหมื่น

เวลา 13.30 น. นายเศรษฐาและคณะเดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรหัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดยาเสพติด โดยมิน.ส.จิราพร สันตุไพร น.ส.ชญาภา สันตุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย รวมถึงประชาชนมาต้อนรับ และถือป้ายเรียกร้องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ระบุ เราต้องการเงินดิจิทัล 10,000 บาท, ชาวร้อยเอ็ดอยากได้ 10,000 บาท, เศรษฐกิจร้อยเอ็ดแย่อายเงิน 10,000 บาท มาช่วยยาก่อนได้ไหม

เมื่อนายกฯ มาถึงประชาชนนำผ้าขาวม้ามาผูกเอว ก่อนที่นายกฯ จะเดินไปยังป้ายข้อความเรียกร้องโครงการเงินดิจิทัล พร้อมถ่ายรูปกับประชาชนที่ถือป้ายดังกล่าวอย่างเป็นกันเอง และกระเช้านายกฯ คิดดี สมทรัพย์ สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย ที่เดินมาเพื่อร่วมถ่ายรูปไปด้วยว่า คุณจะมาถ่ายรูปกับผมทำไมเล่า ฮือ! ก่อนคืนนายกฯ คิดออกนอกเฟรมถ่ายภาพพร้อมชูนิ้วโป้งเพื่อถ่ายรูปร่วมกับประชาชนก่อนกล่าวว่า เงินหมื่น

ชูสภ.หัวโตน-โมเดลปราบยาเสพติด

นายกฯ กล่าวว่า เป็นวันที่สองที่ลงพื้นที่

อีสานดูน้ำท่วมที่จ.อุบลฯ และจ.ยโสธร ดีใจที่ปัญหาคลี่คลายไปบ้าง แต่ปัญหาที่มีอยู่คือเรื่องปากท้อง ผลผลิตทางการเกษตร ข้าว ซึ่งร้อยเอ็ดปลูกกันเยอะ รัฐบาลจะไปเปิดตลาดใหม่ นำนวัตกรรมเข้ามาเสริมเพื่อให้รายได้สุทธิต่อครัวเรือนสูงขึ้น ขณะที่ปัญหาที่ก่อกวนสังคม เช่น เรื่องยาเสพติด ที่อ.สุวรรณภูมิ ถือว่าทำได้ ใช้ชุมชนป้องกันและปราบปรามอย่างครบวงจรและไม่ใช้ความรุนแรง แต่ใช้ความเข้มแข็งของครอบครัวมาช่วย หวังว่าโมเดลนี้จะถูกนำไปใช้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่อื่นต่อไป

ขอชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ โดยเฉพาะโครงการของสถานีตำรวจภูธรหัวโตน ที่สามารถแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ดีอย่างเป็นรูปธรรม ขอให้หน่วยงานราชการบูรณาการและเป็นเสาหลักในการแก้ไขปัญหาสุขภาพร่วมกัน ปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจังและเป็นระบบ ผู้ค้าต้องถูกปราบปรามอย่างเคร่งครัด ยึดทรัพย์โดยเร็วที่สุด ขอเน้นย้ำรัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยคลี่คลายเรื่องนี้ได้ ถ้าเป็นไปได้ขอให้องงานของสถานีตำรวจภูธรหัวโตนโมเดลนี้ไปแพร่ขยายในทุกสถานีตำรวจ การประชุมกรรม.ครั้งต่อไปตนจะสั่งการในเรื่องนี้ด้วย

จากนั้นนายกฯ ได้เดินพูดคุย และให้กำลังใจผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัด

เศรษฐกิจเอง-หัวโตะปราบยา

เวลา 15.00 น. ที่สภ.หัวโตะ นายเศรษฐา และคณะ ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดยาเสพติด ที่มีแนวคิดจะให้หัวโตะ โมเดลเป็นต้นแบบในการแก้ปัญหา ยาเสพติดว่า ไร่ อยากให้หลายท้องถิ่นนำไปคิดว่า ควรจะทำอย่างไรได้หรือเปล่า แต่ไม่ใช่อยู่ที่ผู้นำไปใส่ท้องที่อื่น ต้องดูความพร้อมและความแข็งแรงของชุมชนว่าพร้อมด้วยหรือไม่

นายเศรษฐากล่าวว่า คนบอกในสัปดาห์แรก แก่ไปปัญหา ยาเสพติดคนจะนั่งหัวโตะเอง เพราะมีหลายหน่วยงานทั้ง สำนัก งานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ สาธารณสุข มหาดไทย ทุกๆ หน่วยงานต้องได้รับการสั่งการที่ชัดเจน มีผู้บริหารสูงสุดของประเทศนั่งหัวโตะ บัญชาการเอง ยืนยันว่ายาเสพติดเป็นปัญหา สำคัญและยืนยันปัญหา ยาเสพติดจะต้อง น้อยลงไป

ยัน ไม่ยกเลิกดิจิทัลวอลเล็ต

นายเศรษฐา ให้สัมภาษณ์กรณีประชาชน หลายพื้นที่เรียกร้องโครงการเงินดิจิทัล ว่า มีประชาชนหลายพื้นที่แสดงเจตจำนงอยากได้ มาก คนก็ดีใจเพราะตลอด 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลายคน ไม่เห็นด้วย เรียกร้อง ให้ยกเลิกโครงการ ยืนยันตั้งแต่เข้ามาเป็น นายกษ รัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะทั้งหลายจากทุก หน่วยงาน รวมถึง สปท.เราน้อมรับไป พิจารณา เพื่อปรับปรุงแต่เดิม ให้ทุกอย่างดูดี ขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิก

ยืนยันโครงการเงินดิจิทัล ไม่ใช่โครงการหา เสี่ยง ไม่ใช่โครงการโปรยเงินให้ประชาชนเดือด ดั้งใจเรากลับมาใหม่ แต่เป็นโครงการที่เรา ตระหนักถึงความจำเป็นและความต้องการ ของประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่าง เป็นรูปธรรม เราเข้ามาบริหารงานการลดค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องสำคัญ ลดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงานเชื้อเพลิงที่กั้นกั้นกั้นแล้ว เพื่อให้ประชาชนมี ขวัญกำลังใจทำมาหากิน แล้วเอาเงินทุนจาก ที่ไหน คนต่างจังหวัด ไม่ได้มีเงินเยอะเหมือน คนที่อยู่บนของสังคม ความเหลื่อมล้ำมี เยอะมาก งบ 5 แสนกว่าล้านบาท ไม่ใช่บ่งชี้ทำ ทุกปี ทำแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ตั้งใจเอามาซื้อเสียง

“นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะ ผมยอมรับ แต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียง ฟังของ ประชาชนมีอีกหลายสิบด้านเสียงที่ต้องการ เงินดิจิทัล เราน้อมรับฟังและนำไปปรับปรุง

เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่าย ทั้ง ฝ่ายที่เสียภาษี ฝ่ายประชาชนที่เดือดร้อน ผม ขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะไม่ดูด้วย อำนาจ และจะฟังความคิดเห็น แต่เมื่อสิ่งอื่น ใดความลำบากของประชาชน การขาดเงินทุน ไปดำรงชีพเป็นเรื่องสำคัญ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุด ยืนยันจะไม่ยกเลิกเงินดิจิทัล” นายเศรษฐากล่าว

ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ประโยชน์

เมื่อถามว่านักวิชาการควรรับฟังความคิด เห็นของประชาชนด้วย นายเศรษฐากล่าวว่า ใช่ครับ ขอวิงวอนว่านักวิชาการแสดงความ คิดเห็นมาเยอะ ขอให้แสดงความคิดเห็นออก มาอีก และนักวิชาการที่เห็นด้วยก็มี ก็ช่วย แสดงความคิดเห็นมาด้วย คนในฐานะ คนกลางตัวแทนประชาชนจะนำไปพิจารณา และปรับปรุง โครงการให้มีประสิทธิภาพ สูงสุดให้โดนใจทุกคน

เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีโอกาสได้ พูดอยู่กับนักวิชาการที่เห็นต่าง นายเศรษฐา กล่าวว่ายืนยันคนคุยตลอด ยังไม่เห็นรายละเอียดเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยังไม่เข้าใจ ดังนั้น ขอให้คิดถี่ถ้วนก่อนในแง่โย บายว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง เช่น บางคน บอกว่าระยะทาง 4 ตารางกิโลเมตรอาจไม่พอ เพราะบางพื้นที่มอง ไปมีแต่ทุ่ง ไม่มีร้านค้า รัฐบาลรับฟังดีว่าจะไปพิจารณาใหม่ ภาค ปลายค.ก.น่าจะออกมาได้ทุกอย่าง ขอให้ อดทนนิดหนึ่ง

เมื่อถามว่าเหมือนนายก มีข้อมูลทั้งหมด ในมือแล้วใช่หรือไม่ นายเศรษฐากล่าวว่า มี คนมีข้อมูลแล้ว และขออย่าว่านโยบายนี้เป็น นโยบายที่ใช้ครั้งเดียวไม่ได้ ทำทุกปี ทำแล้ว ไม่ใช่แค่ประชาชน ภาคอุตสาหกรรมก็ได้ รัฐบาล ไม่ใช่จ่ายอย่างเดียวเรามีรายรับกลับมา เราคิดแล้ว และน้อมรับฟังข้อคิดเห็นของทุก ฝ่าย ก่อนที่เศรษฐกิจจะกลับมาได้ ประชาชน ต้องมีเงินทุนก่อน ขอมรับว่ากังวลทุกเรื่อง เพราะอยู่ตำแหน่งตรงนี้ต้องให้ความสำคัญกับ ข้อคิดเห็นของทุกฝ่าย ท่านทักท้วงมาเราก็ กังวล ทุกคนก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง ที่มีสิทธิให้ความคิดเห็นรามา ซึ่งความคิดเห็น ดังกล่าวเราก็ยอมรับ คนยอมรับว่ามีความ กังวล แต่พยายามทำดีที่สุด

อดีตผู้ว่าสปท.นักเศรษฐศาสตร์ค้าน

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากวันที่ 6 ต.ค. มีการออก แถลงการณ์ของ 99 นักวิชาการและนัก เศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึง

นายวิโรท สันติประภพ และนางธาริษา วัฒนเกส 2 อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ธปท. นางอัญญา ไวกวามดี และนาย บัณฑิต นิจฉาว รองผู้ว่าการ ธปท. รวมถึง นายนิพนธ์ วงศ์กร นักวิชาการศึกษาพิเศษที่ติ อารีโอ นายวรารักษ์ สามโกเศศ นายพรายพล คุ้มทรัพย์ เรียกร้องให้ยกเลิกนโยบายดิจิทัล วอลเล็ต 10,000 บาท เพราะได้ไม่คุ้มเสีย

ด้วยเหตุผล 8 ข้อ มองว่าเศรษฐกิจไทย ค่อยๆฟื้นตัวอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน จำนวนมากเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายใน ที่ อาจเป็นปัจจัยนำไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ, การแจก เงินเข้าระบบ 5.6 แสนล้าน ให้จีดีพีขยายตัว คาดหวังเกินจริง, การทุ่มเงินจำนวนมากจะมี ภาระต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงในอนาคตต้องจ่ายคืน หรือกู้ใหม่, หลังวิกฤตหลายประเทศลด ครอบครอง ลดการขาดดุลภาครัฐและหนี้ สาธารณะเพื่อสร้าง ‘ที่ว่างทางการคลัง’ ไว้ รองรับวิกฤตเศรษฐกิจในอนาคต, การแจก 1 หมื่นให้ทุกคนที่อยู่เกิน 16 ปี สร้างความ ไม่เป็นธรรมในสังคม, ไทยกำลังเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ ต้องเตรียมตัวด้านการคลังรับภาระค่า ใช้จ่ายด้านสวัสดิการและสาธารณสุข

จะคนค้าน-อยู่ดีมีกินแล้ว

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายก รัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า เวลากรมหรือ ส.ส.ลงพื้นที่พบปะประชาชนจะได้รับคำถาม ว่าเมื่อไรจะใช้จ่ายเงิน 10,000 บาท นโยบายดัง กล่าวเป็นเหมือนความหวังของพี่น้องประชาชน เงิน 10,000 บาท จะช่วยเหลือพี่น้องทุกหมู่ หล่า ประชาชนต้องการให้รัฐบาลเร่งรัด การ จ่ายเงินในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต ซึ่งทำให้เร็ว เท่าไรก็จะเกิดผลดีกับประเทศมากเท่านั้น เพราะกำลังซื้อในมือประชาชนทั่วประเทศ ลำบากมาก

เมื่อเงินกว่า 560,000 ล้านบาท จะถูกอัดฉีด เข้าระบบต้นปี 67 จึงมั่นใจว่าจะสร้างประโยชน์ มหาศาล ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ ทั้งภาค อุตสาหกรรม โรงงานผลิตสินค้าจะผลิตสินค้า มากขึ้น แรงงานก็มีงานทำมากขึ้นตามไปด้วย ตามมาคือรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม นักวิชาการที่ ออกมาโจมตีเพราะคนเหล่านี้มีอยู่ดีมีกิน อยู่ สบายแล้ว จึงไม่คิดถึงประชาชนที่กำลัลำบาก

ยันประชาชนหนุนแจก 1 หมื่น

นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ในฐานะ ตัวแทนรัฐบาลน้อมรับฟังและเก็บทุกความคิด เห็นมาเป็นข้อพิจารณา ในเชิงนโยบายเราได้

รับปากกับประชาชนไว้และเป็นนโยบายหาเสียง ดังนั้นเราเดินหน้าแน่นอน และมั่นใจว่านอกเหนือจากคนที่พวกขั้ววิจารณ์ไม่เห็นด้วย ก็มีคนจำนวนมากที่เห็นด้วย และประชาชนที่เลือกเรามากก็อยากให้เราดำเนิน การนโยบายดังกล่าว

เมื่อถามว่านักเศรษฐศาสตร์คัดค้านบอกได้ไม่คุ้มเสีย นายชนินทรกล่าวว่า เราต้องรับฟัง และทุกกิจกรรมเปิดให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่ แล้ว ในหลายๆ นโยบายก็จะมีผู้แสดงความคิดเห็นทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย แต่เราเห็นว่ามุมมองที่นักวิชาการสะท้อนขึ้นมาอาจไม่ครอบคลุม นโยบายทั้งหมด ขึ้นขึ้นในฐานะพรรคเพื่อไทยว่าเราจะผลักดันนโยบายนี้จนถึงที่สุด และให้ความเชื่อมั่นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน

น.ส.ลิ้มธิภรณ์ วรรณวัชรโรจน์ รักษาการ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ที่มาของการออกนโยบายมาจากการที่พรรคเพื่อไทยลงพื้นที่รับฟังประชาชน คนหาเช้ากินค่ำ และพี่น้อง

เกษตรกร พรรคเพื่อไทยในฐานะแกนนำรัฐบาลมองภาพใหญ่ ภาพรวมของประชาชนทั้งประเทศ ที่ สส.พื้นที่รับฟังเสียงสะท้อนมาตลอด ที่ผ่านมาไม่มีใครบอกว่าไม่อยากได้เงินดิจิทัล 10,000 บาท มีเพียงคำถามว่าเมื่อไรจะได้เงินหมื่น ข้อกังวล เรารับทราบ ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการเราเปิดรับเสมอ แต่อยากให้นักคัดค้านฟังเสียงประชาชนร่วมด้วย คนที่เขารอรับ เขาอาจเสียงไม่ดังเหมือนพวกท่าน แต่พวกเขาเดือดร้อนและรออยู่

ชวนปชช.ร่วมลงชื่อหนุน

น.ส.จิราพร ดินธุไพร สส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊ก หัวข้อ “คนจนมีสิทธิมีกระเป๋า Digital Wallet ถิ่นนโยบายที่รัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจจากระดับฐานราก สร้างพายุหมุนทางเศรษฐกิจ ให้คนจนคนรวย ได้ประโยชน์ถ้วนหน้า เงิน 10,000 บาท สำหรับชาวบ้านมันคือโอกาสคือความหวังของการลงทุน ที่จะลืมตาอ้าปากได้

เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รอคอยนโยบาย Digital Wallet ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน ส่งเสียงของทุกท่านไปยังรัฐบาล ให้ส่งมอบนโยบาย Digital Wallet ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนตามที่ได้แถลงนโยบายค่ะ เพราะทุกเสียงมีคุณค่าเท่ากัน”

นักวิชาการแย้งความเห็น99อาจารย์

นายปิติ ศรีแสงนาม คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท และอยากให้มีการทบทวน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่สามารถลงนามในแถลงการณ์ร่วมของนักเศรษฐศาสตร์ได้ เนื่องจาก 1. ข้อความในแถลงการณ์มีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหลายจุด โดยเฉพาะในคำย่อ 2. ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 3. ขาดการนำข้อเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม

ตัวอย่างความคลาดเคลื่อนคือ ตัวทวิคูณทางการคลังที่กล่าวต่ำกว่า 1 ไม่น่าจะถูกต้อง, อัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อ GDP ร้อยละ 13.7 ข้อมูลของ OECD ปี 2021 อยู่ที่ 16.4% และจาก IMF ปี 2020 อยู่ที่ 17.6% และที่ระบุประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นไทย ข้อมูลน่าจะผิดพลาดเนื่องจากไทยเข้าสู่ภาวะ Aged Society หรือสังคมสูงวัยเต็มขั้นมาในระยะหนึ่งแล้ว

ทูตสหรัฐโพสต์รูปครอบครัว-ไบเดน

เมื่อวันที่ 6 ต.ค.ที่ผ่านมา นายโรเบิร์ต เอฟ. โกเดค เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ทวีตภาพถ่ายระหว่างนายเศรษฐา ภูมิ.พัคตร์พีไล ทวีสิน กับ นายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐ และนางจิลล์ ไบเดน ภริยา ซึ่งเป็นภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 78 ที่นครนิวยอร์ก พร้อมทวีตข้อความ “ช่วงเวลาอันอบอุ่น หัวใจระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่ง TH และ @POTUS ที่ซึ่งรอยยิ้มก้าวข้ามพรมแดน และเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างประเทศของเรา ในวันพิเศษนี้ เราไม่เพียงแต่เฉลิมฉลองพลังแห่งรอยยิ้ม แต่ยังรวมถึงมิตรภาพที่ยั่งยืนระหว่าง US TH อีกด้วย #WorldSmileDay #190ThaiUS”

อนุทินนำทีมเบิร์ชเบย์ 65 ปีเนวิน

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เสด็จถึงการอวยพรวันเกิดนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มีอายุครบ 65 ปี เมื่อ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงค่ำ 6 ต.ค.

หลังการสัมมนา สส.ของพรรค นายอนุทิน และแกนนำพรรค พร้อม สส.พรรค ได้อวยพรวันเกิดนายเนวิน ว่า เราอวยพรตามประเพณี ด้วยจิตใจที่เรารักเคารพ

เมื่อถามว่า นายเนวินฝากอะไรบ้างหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า เราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้ว การเป็นพรรคการเมืองเราต้องทำงานให้ประชาชน เมื่อถามว่า นายเนวินได้พูดถึงเป้าหมายจำนวน สส.ของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้สมัครแต่ละคนด้วย แต่ผู้ปฏิบัติที่บริหารราชการแผ่นดินก็ต้องทำงานเต็มที่

เงินดิจิทัลปลายต.ค.ชัด

นายกฯให้ฟังปชช. อ่องชบเป็นธรรม!

เพื่อไทยได้นักวิชาการด้านเงินดิจิทัล “พร้อมพงศ์” บอกคือการกระตุ้นการบริโภคและการผลิตครั้งใหญ่ โวในอดีตรองการอย่าง 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้านก็ถูกติติงแต่ก็สำเร็จ “สิทธิภรณ์” อ้างการประเมินหอการค้าไทยพบว่าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 2-3 รอบ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1-1.6 ล้านล้านบาท **◆อ่านต่อหน้า 13**

ต้องทำแน่ คนต่อต้านไม่ก็คนแต่มันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชน หยอดหวานกับยายใช้บัตรประชาชนใบเดียวก็ใช้ได้แล้ว “เกียรติ” งง กกต.ปล่อยผ่านนโยบายไม่ชัดเจนนี้ได้อย่างไร ให้ธนาคารรัฐออกเงินให้ก่อนก็ถือหนี้ประชาชน ซึ่งมีข้อครหาบริษัทบล็อกเชนที่นายกฯ เคยบริหารจะได้ประโยชน์เต็ม ๆ ขอให้ฟังบริษัทถัดลำดับความน่าเชื่อถือระดับโลกออกมาเดือน “ซาคา” สั่งทบทวนบัญชีผู้มีอิทธิพลให้ถูกต้องรวมข้อมูล 2-3 เดือนจากนั้นปฏิบัติการจะเข้มข้น อิมจะเจอการตรวจสอบแบบไม่เคยมีมาก่อน แจงมีป็นหลายกระบอกเพื่อสะสมสวยงาม แย้ม ปค. อาจมีมาตรการหากมีป็นเยอะต้องเสียภาษีเพิ่ม

เงินดิจิทัล □ ต่อจากหน้า 1

ช่วยเพิ่มจีดีพี ฟูพื้นฐานที่แข็งแรงให้เศรษฐกิจปี 67 ขอให้คนค้านฟังเสียง

ประชาชนด้วย เพราะพวกเขาเดือดร้อนอยู่ พระยังถามถึงเงินดิจิทัล เจ้าคณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว ยโสธร ผกา “เสียนิด” ให้ทำให้สำเร็จเพราะชาวบ้านรออยู่ เจ้าตัวลั่น

□ พระยังถามเรื่องเงินดิจิทัล เมื่อวันที่ 7 ต.ค. นายเศรษฐา ทวีสิน



▲ขวัญใจรากหญ้า...นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และรมว.คลัง นำคณะลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อเกาะติดสถานการณ์แก้ไขปัญหาหมักหมม แวะพูดคุยกับหญิงชราวัย 70 ปี ที่มรอต้อนรับและสอบถามขั้นตอนการใช้เงินดิจิทัล โดยนายกฯยืนยันให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนใบเดียวก็พอแล้ว

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2566

ปีที่: -

ฉบับที่: 27023

หน้า: 1(บนขวา), 13

Col.Inch: 234.70

Ad Value: 422,460

PRValue (x3): 1,267,380

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เงินดิจิทัลปลายต.ค.ชัด นายกฯให้ฟังปชช. อ่องซบเป็นธรรม!

นายกฯ และรมว.คลัง และคณะ ได้ลงพื้นที่ จ.ยโสธร เพื่อแก้ปัญหาหนี้ท่วม นายกฯ ได้เข้า กราบนมัสการ พระครูเมธีธรรมบัณฑิต เจ้า คณะอำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมถวายผ้าไตร และจุดปัจจัยไทยธรรม โดยพระครูได้มอบ พระพุทธรูปขจรรัตนจำลอง ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว พระกู่บ้านคูเมือง จ.ยโสธร พร้อมเหล็กไหล ของทางวัด รวมทั้งผูกข้อมือให้พรกับนายกฯ และคณะ ในช่วงหนึ่งพระครูได้สอบถาม นายกฯ และฝากเรื่องเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท เพราะชาวบ้านรออยู่ขอให้ นายกฯ ทำสำเร็จ นายเศรษฐากล่าวยืนยันว่า “ขณะนี้รัฐบาลทำอยู่ ต้องทำ มีคนมาต่อต้าน แต่ก็ไม่มีใครหรอก แต่เราต้องทำเพราะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประชาชน ต้องทำ”

นอกจากนี้ มีหญิงชราวัย 70 ปี บอก กับนายกฯ ว่า “ดีใจที่จะได้ใช้เงิน ไม่มี โทษศัพท์ ใช้ไม่เป็นทำไงท่านนายกฯ” ก่อน นายกฯ กล่าว “ไม่เป็นไรบัตรประชาชน ไปเดี๋ยวก็พอแล้ว” ขณะที่นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย ซึ่งอยู่ด้วยกับ นายกฯ ได้สอบถามผู้สูงอายุว่ายังอยากใช้ เงินดิจิทัลวอลเล็ตอยู่ไหม หญิงชราจึงตอบ ว่า “อยากได้” นายกฯ ยังได้ย้ำเรื่อง 30 บาท เราจะดูแลให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ที่ต้องดูแลทั้งเรื่องสุขภาพ ดูแล ประชาชน คนไม่ยอมให้ลำบาก คนมา เพราะต้องการลงพื้นที่เพื่อดูแลทุกข์สุขของ ประชาชนไม่ใช่ช่วงเวลาหาเสียง

☐ ชุมมือขวาเข้พักหนีเกษตรกร

ต่อมา นายเศรษฐาลงพื้นที่พบปะ ประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือ ที่บ้าน ทราชงาม ต.กุดชุม อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ได้แวะพักทนายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาออก หน่วยบริการประชาชน และได้ร่วมมอบยา สามัญประจำบ้านให้ประชาชนด้วย จากนั้น เจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของอำเภูปักกับ นายเศรษฐา โดยนายกฯ ถามเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ว่าพักหนีหรือยัง พร้อมโชว์กำปั้นข้าง ขวาคืน แล้วกล่าวเสียงดังนำว่า “พักหนีฯ” และพร้อมชูกำปั้นเพื่อนำเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. ร่วมตะโกนย่ำว่า “พักหนี” ท่ามกลางเสียง เฮของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.

☐ “เสียดิน” ยันรับฟังรอบด้าน

ที่ สภ.หัวโตน นายเศรษฐา ให้

สัมภาษณ์ว่า มีประชาชนหลายพื้นที่แสดง เจตจำนงว่าอยากได้เงินดิจิทัลมาก คนก็ดีใจ ตลอด 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีนักวิชาการ หลายท่านไม่เห็นด้วย เรียกร้องให้ยกเลิก โครงการ คนยื่นยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ รัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้รับฟัง ปัญหา ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอทั้งหลาย จากทุกหน่วยงาน รวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ด้วย เราน้อมรับไป ปรับปรุงให้ทุกอย่างดีขึ้น แต่ไม่มีกร ยกเลิก โครงการเงินดิจิทัลไม่ใช่โครงการหา เสี่ยง ไม่ใช่โครงการที่นำไปยเงินให้ ประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่ แต่ เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็น และความต้องการของประชาชนที่ต้องการ ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม งบประมาณของโครงการนี้ประมาณ 5 แสน กว่าล้านบาท ไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุก ปี ขอทำความเข้าใจว่าทำแค่ครั้งเดียวไม่ใช่ ตั้งใจเอามาเพื่อซื้อเสียง

“นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เยอะ ผมยอมรับ แต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียง ประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการ เงินดิจิทัล เราน้อมรับฟังและนำไปปรับปรุง เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดตกอยู่กับทุกฝ่าย ทั้ง ฝ่ายที่เสียภาษี ฝ่ายประชาชนที่มีความเดือด ร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากที่หมัก หมมมานาน ผมขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาล นี้จะไม่ดูด้วยอำนาจ และจะฟังความคิด เห็น แต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของ ประชาชน การที่ประชาชนขาดเงินทุนที่จะ ไปดำรงชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ รัฐบาลต้องให้ความสำคัญที่สุด ยืนยันจะ ไม่มียกเลิกเงินดิจิทัล” นายเศรษฐากล่าว

☐ ให้รอดูรายละเอียดปลาย ต.ค.

เมื่อถามว่า นักวิชาการควรรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนด้วยใช่หรือไม่ นายเศรษฐา กล่าวว่า “ใช่ ผมขอวิงวอน ว่านักวิชาการแสดงความคิดเห็นมาเยอะ ขอให้แสดงความคิดเห็นออกมาอีก และนัก วิชาการที่เห็นด้วยก็มีก็ช่วยแสดงความคิดเห็น มาด้วย ผมในฐานะคนกลางตัวแทน ประชาชน ก็จะนำไปพิจารณาและปรับปรุง โครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้โดนใจ ทุกคน เรื่องนี้ผมคุยกับผู้เกี่ยวข้องตลอด สัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับผู้ว่าการธนาคาร

แห่งประเทศไทย (ธปท.) และทีมงานก็คุย กับนักวิชาการหลายคน การคัดค้านก็เป็น ไปได้เพราะยังไม่เห็นรายละเอียด เป็น เหตุผลหนึ่งที่ทำให้ยังไม่เข้าใจ ขอ ให้คิดผลิตภัณฑ์หมดก่อนในแง่นโยบายว่า รายละเอียดมีอะไรบ้าง น่าจะปลายเดือน ต.ค. รายละเอียดจะออกมาได้ทุกอย่าง ขอ ให้อดทนนิดหนึ่ง ผมมีข้อมูลแล้ว ย้ำว่า นโยบายนี้ทำครั้งเดียวไม่ได้ทำทุกปี ขอให้ สอดคิดว่า วันที่ดิจิทัลวอลเล็ตไปสู่กระเป๋ าเงินประชาชนทุกคนประมาณ 5 แสนกว่า ล้านบาท ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะผลิต สินค้ามารองรับหรือไม่ ก็จะมีการซื้อวัตถุดิบ มีการจ้างงาน ห้างร้านก็จะมีการ มีกาจ่าย ภาษีเกิดขึ้น ก็มีรายรับกลับมา”

☐ ให้นักเศรษฐศาสตร์ฟังปชช.

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ อดีต สส. บัญชีรายชื่อและอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีอดีตผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) นำทีมลงนามร่วมกับนัก เศรษฐศาสตร์รวม 99 คน ยื่น 6 เหตุผลให้ ยกเลิกนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท ว่า นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้อยู่ส่วนบนของ ยอดพีระมิดทางเศรษฐกิจอาจมองจากมุม เดิม ๆ หรือมองจากแค่มิติเดียว อยากให้ผู้ สื่อข่าวลองไปสอบถามกรณีเงินดิจิทัลจาก มุมของประชาชนส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์โควิดกับวิกฤติเศรษฐกิจ 9 ปีที่ผ่านมากันดูบ้างว่าคิดเห็นอย่างไรกับ เงินดิจิทัลที่รัฐบาลจะแจก จะมองจากมุมนี้ หรือดาวไหนก็เห็นว่าประชาชนชั้นหนึ่งไม่ ถึงหลัง ยากจนเป็นหนักหนาถ้วนหน้า เอสเอ็ม อีล้มหายตายจากถูกฟ้องดำเนินคดีกัน มากมาย จะผิดอะไรถ้ารัฐบาลจะช่วย ประชาชนให้ฟื้นตัว มันก็ต้องกระตุ้นที่หัวใจ รคนน้ำที่ราก เดิมเงินให้ประชาชน กระตุ้น การบริโภค กระตุ้นการผลิตครั้งใหญ่ สร้าง ความเชื่อมั่นให้หนักลงทุน คนมีเงินก็จะกล้า เอาเงินมาลงทุน เพราะจะเกิดการจับจ่าย ใช้สอยที่มากขึ้น

☐ ยกสิ่งที่ดีดีสำเร็จมาเกทับซ้ำ

นายพร้อมพงศ์ กล่าวว่า การทำ โครงการขนาดใหญ่วันนี้ เชื่อว่าน่าจะยังไม่ทันกับงบประมาณปี 67 เพราะตั้งรัฐบาล ซ้ำ การจัดทำงบประมาณล่าช้าเกือบครึ่งปี ถ้าคิดแบบเดิม ๆ เหมือนที่อดีตผู้ว่าการ

รพ.และนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้แนะนำก็จะได้ผลลัพธ์เหมือนเดิม ตนไม่อยากให้ขวางโลกหรืออยู่อยู่กับที่ เหมือนตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าการ รพท.ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่เศรษฐกิจไม่ฟื้น ซึมยาวเหมือนคนป่วยหนักมาถึงทุกวันนี้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาระที่รัฐบาลที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจะต้องแก้ไข เพื่อไทยคิดใหญ่ทำเป็น เคยทำสำเร็จมาแล้วหลายครั้งหลายหนในอดีตการคิดนอกกรอบ การมีนโยบายใหม่ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ ประชาชนก็เคยเห็นกันมาแล้ว โครงการใหม่ ๆ ในขณะนั้น เช่น โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน 76,000 ล้านบาท ตอนนั้นก็ถูกคัดค้านคิดถึงบ้างก็ล้อเลียนว่าตายทุกโรค อ้างทำไม่ได้เอาเงินมาจากไหน แล้วสุดท้ายเป็นยังไง สำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ ได้รับคำชื่นชมจากทั่วโลกมากมาย

“การดิเพื่อก่อ ผมเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยยินดีรับฟัง แต่ถ้าอ้างว่าเป็นห่วงแต่แฝงวาระซ่อนเร้นจะทำให้ประชาชนและประเทศชาติเสียหาย เสียโอกาสในการฟื้นเศรษฐกิจ ก็ในเมื่อโลกมันเปลี่ยนเราก็คงต้องรู้จักปรับ อ้างกลัวโน่นนี่นั่นแล้วจะเดินต่อกันยังไงก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี วันนี้ประชาชนรออุดรพิสูจนผลงาน ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยทำดีคิดถูกก็จะสนับสนุน แต่ถ้าทำผิดพลาด เกิดความเสียหาย ประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจเองในการเลือกตั้งครั้งหน้า” นายพร้อมพงษ์ กล่าว

□ “หญิง”อ้างหอการค้าไทยสวน

น.ส.ลินธิกรณ์ วริณวัชรโรจนี สส.บัญชีรายชื่อ รองเลขาธิการพรรค และรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยรับทราบถึงข้อคิดเห็นจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ขอทำความเข้าใจ ดังนี้ 1. ที่มาของการออกนโยบายดังกล่าว มาจากการที่พรรคเพื่อไทยได้ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน คนหาเช้ากินค่ำ และเกษตรกร ต่างต้องการความช่วยเหลืออย่างมาก จากปัญหาที่สะสมมาตลอดระยะเวลาหลายปี โดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ทำให้ชีวิตของประชาชนสะดุดจนติดลบ จนทำให้หนี้ครัวเรือนปี 2563 พุ่งขึ้น 10 เท่าจากปี 53

และในไตรมาส 1 ปี 66 อยู่ที่ 90.6% 2. จากการประชุมของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ล่าสุดพบว่า โครงการดังกล่าวจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ 2-3 รอบ คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1-1.6 ล้านล้านบาท และประเมินจีดีพีไทยในปี 67 จะขยายตัวได้ถึง 5-7% แม้ถูกมองว่าเป็นการกระตุ้นระยะสั้น แต่พรรคเพื่อไทยมองว่าเป็นการเริ่มต้นปูพื้นฐานที่แข็งแรงให้กับเศรษฐกิจในปี 67 เพื่อที่ในปีต่อ ๆ ไป การลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามามากขึ้น เป็นที่มาของการเพิ่มรายได้ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต 1 หมื่นบาท ค่าแรง 600 บาทใน 4 ปี และเงินเดือนปริญญา 25,000 บาทที่กำลังจะตามมา

□ มีการลงทุนขนาดใหญ่อยู่แล้ว

น.ส.ลินธิกรณ์ กล่าวว่า 3. โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่เป็นการลงทุนระยะยาว ยังมีหลากหลายโครงการที่รัฐบาลเตรียมการไว้ด้วยเช่นกัน เช่น โครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมฝั่งทะเลอ่าวไทย-อันดามัน (ชุมพร-ระนอง) หรือโครงการแลนด์บริดจ์, โครงสร้างพื้นฐานที่ จ.ภูเก็ต, โครงการอีอีซี และระบบขนส่งมวลชนต่าง ๆ โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น สามารถดำเนินควบคู่กันไปกับโครงการขนาดใหญ่ ที่เป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาว 4. ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น กนง.ได้ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยครั้งล่าสุด 0.25% เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 66 จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี และเป็น การปรับขึ้นดอกเบี้ยติดกัน 8 ครั้ง นับตั้งแต่ 10 ส.ค. 65 อาจส่งผลให้การลงทุนและการส่งออกของไทยหดตัวลงได้ ดังนั้น การกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศควบคู่กับการลดรายจ่ายให้กับประชาชนระดับฐานรากของสังคม และการลงทุนขนาดใหญ่ เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำ จะช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตในระยะยาวได้ อยากให้คนที่คัดค้าน ฟังเสียงประชาชนร่วมด้วย เขาเสียงไม่ดังเหมือนพวกท่าน แต่พวกเขาเดือดร้อนและรออยู่

□ อ.อุทราชิช่องโหว่แถลงการณ์

นายปิตรี ศรีแสงนาม อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ผมไม่เห็นด้วยกับนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาท อยาก

ให้มีการศึกษาทบทวนโครงการนี้ แต่ก็ไม่สามารถลงนามในแถลงการณ์ร่วมของนักเศรษฐศาสตร์ได้เนื่องจาก 1. ข้อความในแถลงการณ์มีข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนหลายจุด โดยเฉพาะในตัวเนื้อหา 2. ขาดการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่นำเชื่อถือ 3. ขาดการนำเสนอแนะเพื่อหาทางออกในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นธรรม ผมคิดว่า นักเศรษฐศาสตร์ควรเสนอแนะแนวทางที่สร้างสรรค์ให้กับรัฐบาลด้วย

“ตัวอย่างของความคลาดเคลื่อนที่ผมไม่เห็นด้วย อาทิ 1. ประเด็น “ตัวทวีคูณทางการคลัง (fiscal multiplier)” ที่กล่าวอ้างว่าค่าที่ 1 ซึ่งไม่น่าจะถูกตั้ง และยังไม่ได้มีการอ้างอิงว่าแหล่งข้อมูลมาจากที่ใด เพียงแต่บอกว่ามาจาก “ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย” ไม่น่าจะเป็นการอ้างอิงที่มีน้ำหนัก 2. ประเด็น “ประเทศไทยที่มีอัตราส่วนรายรับจากภาษีต่อจีดีพี เพียง 13.7%” ในแถลงการณ์ไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มาของตัวเลขนี้ แต่จากข้อมูลของ OECD ปี 2021 สัดส่วนดังกล่าวของไทยอยู่ที่ 18.4% และจาก IMF ปี 2020 สัดส่วนดังกล่าวของไทยอยู่ที่ 17.8% 3. ประเด็นประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเช่นประเทศไทย ข้อมูลน่าจะผิดพลาดเนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ภาวะสังคมสูงวัยเต็มขั้นมาระยะหนึ่งแล้ว มิใช่ประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัย”

□ “เกียรติ” ดึงไม่ฟื้นสร้างหนี้เพิ่ม

นายเกียรติ สิทธิอมร อดีต สส.บัญชีรายชื่อ และคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กว่า เงินดิจิทัล 10,000 บาท พูดักมาตั้งแต่หาเสียงเลือกตั้ง ทั้งความไม่ชัดเจน ความคลุมเครือของที่มาของเงิน ผลกระทบต่อหนี้สาธารณะ ความคุ้มค่าที่ไม่ต้องเป็นระบบบล็อกเชน ทำให้ต้องใช้ในรัศมี 4 กิโลเมตรตามทะเบียนบ้าน เงินนี้ใช้ที่ร้านค้าไหนได้บ้าง ทุกวันนี้คำถามเหล่านี้ยังไม่มีคำตอบ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ปล่อยผ่านมาได้ยังไง ทั้งที่มีความไม่ชัดเจนมากมาย จึงต้องถามดัง ๆ อีกครั้งถึงนโยบายนี้ 1. คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน ถ้าต้องกลับบ้านเกิดเพื่อใช้เงิน ก็จะเป็นการสร้างภาระ เพิ่มค่าใช้จ่าย เสียเวลา เสียค่าเดินทางกลับไปใช้เงินตาม

นโยบายนี้ ที่สำคัญบ้านค้าในต่างจังหวัดจะมีความพร้อมในการรับเงินดิจิทัลหรือไม่ เมื่อไร

นายเกียรติ ระบุอีกว่า 2.เราจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้หรือไม่ ทั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ นักธุรกิจหลายสำนักที่หวังดีกับประเทศไทย ต่างออกมาทักคัง ๆ ว่าได้ไม่คุ้มเสีย และไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องแจกจนรวย คนมีอันจะกินด้วย

3.ในส่วนของแหล่งเงิน ก็จะใช้ธนาคารของรัฐออกเงินไปให้ก่อน โดยการเพิ่มเพดานหนี้ของธนาคารรัฐเพื่อให้กู้เงินได้มากขึ้น

วิธีนี้เป็นการเลี้ยงหนี้สาธารณะ แต่จริง ๆ แล้วหนี้ของธนาคารรัฐก็คือหนี้ของประชาชน อีกทั้งภาษีที่เพิ่มขึ้นจากนโยบายนี้ก็ไม่มีทางที่จะชดเชยเงินกู้จากธนาคารรัฐได้

หนี้ไม่พ่นสร้างหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น 4.การใช้บล็อกเชน เพื่อบริหารจัดการนโยบายนี้ยังมีค่าใช้จ่ายสูง 20,000-30,000 ล้านบาท

ต้องถามว่าใครจะได้เงินก่อนนี้ เพราะเริ่มมีข้อครหาในสื่อโซเชียลฯแล้วว่า บริษัทที่นายฯ เคยบริหารและเป็นเจ้าของจะได้ประโยชน์ไปเต็ม ๆ ซึ่งยังไม่มีการชี้แจงเรื่องนี้ให้ชัด ๆ เอาเงินส่วนนี้ไปช่วยคนมีรายได้น้อยจะดีกว่าหรือไม่

❑ ขี้บ.ความน่าเชื่อถือเริ่มเดือน

5.หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่ากลุ่มคนที่มียาได้น้อยและต้องได้รับการช่วยเหลือจริง ๆ นั้น มีประมาณ 13-15 ล้านคนโดยอ้างอิงจากข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ถ้าติดตามหลักของสหประชาชาติที่คิดรายได้ต่อหัวต่อวัน ประมาณ 40-80 บาทต่อวัน

จะมีประมาณ 8-10 ล้านคน การแจกเงินแบบเหวี่ยงแหซึ่งเป็นการประชานิยมสุดโต่งอย่างนี้ เป็นการใช้จ่ายเงินมาก ไม่ตรงเป้า และได้ไม่คุ้มเสีย 6. ที่จริงแล้ว หากต้องการหาผู้มีรายได้น้อยไม่ใช่เรื่องยาก แค่อำนาจบริหารรวมกันของทุกคนว่าใครมีเงินรวมแล้วไม่ถึง 10,000 บาท ก็ใส่เงินตรงเข้าบัญชีได้เลย หรือถ้าใครไม่มีบัญชี ก็สามารถเปิดบัญชีใหม่ให้เลย ไม่ยุ่งยาก ไม่สลับซับซ้อน หรือถ้าจะให้เงินถึง 20,000 บาทกับเฉพาะคนกลุ่มนี้ก็ยิ่งได้ น่าจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้มากกว่า

“ตอนนี้น่ามากกว่าจิงจกตกแล้ว ทั้ง Fitch และ Moody’s ซึ่งบริษัทจัดอันดับ

ความน่าเชื่อถือระดับโลก ต่างออกมาเตือนแบบสุภาพ ๆ ถึงความเสี่ยงด้านฐานะทางการคลังของประเทศไทยถ้าดำเนินนโยบายนี้เต็มที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทอ่อนตัวลงอย่างมาก ดอกเบี้ยสูง น้ำมันแพง ก๊าซแพง ข้าวของแพง เงินเฟ้อสูง ในขณะที่เศรษฐกิจทั้งโลกถดถอย เป็นสัญญาณที่ต้องเฝ้าระวังแบบไม่กะพริบตา ด้วยเหตุผลเหล่านี้ รัฐบาลน่าจะทบทวนนโยบายนี้จริงจัง” นายเกียรติ ระบุ

❑ จับตาเป็นธรรมเปิดตัว“อ่อง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊กพรรคเป็นธรรม ได้เผยแพร่ภาพนัดหมายกิจกรรมของพรรคในวันที่ 10 เดือน 10 ที่ชั้น 10 อาคารรัฐสภา เวลา 10.00 น. โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นกิจกรรมอะไร ขณะที่นายปิณฑุส เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรมได้โพสต์ภาพเดียวกัน พร้อมระบุข้อความว่า “พบกันครับ” ทั้งนี้ คาดว่ากิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการเปิดตัว นายปิณฑุส เต็มเจริญ สส.พิษณุโลก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เข้าเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรม หลังพรรคก้าวไกล ได้มีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค เพื่อให้หายหัยรัชช ตุลาคม หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านได้

นายปิณฑุส กล่าวว่า ยอมรับว่าตอนนี้มีความชัดเจน 90% ที่จะร่วมงานกับพรรคเป็นธรรม ส่วนอีก 10% ที่เหลือนั้นยังต้องหารือเรื่องนโยบายการทำงานร่วมกัน ซึ่งการเข้าสังกัดพรรคใหม่เป็นเรื่องยากต้องพิจารณาครบรอบ

❑ “เนวิน”ไม่ได้ฝากยอดสส.ภท.

ที่ จ.บุรีรัมย์ มีการสัมมนา สส.พรรคภูมิใจไทย ในคืนวันที่ 6 ต.ค.หลังสัมมนา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายฯ และรมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ได้ฝากคณะ สส. เข้าอวยพรวันเกิดนายเนวิน ชิดชอบ ประธานสภามิสตรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มีอายุครบ 65 ปี (นายเนวินเกิด 4 ต.ค. แต่พรรคเข้าอวยพรในวันที่ 6 ต.ค.) โดยนายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า เราอวยพรตามประเพณีด้วยจิตใจที่เรารักเคารพ ผู้สื่อข่าวถามว่า นายเนวินฝากอะไรบ้างหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้ว ซึ่งการเป็นพรรคการเมือง เราต้องทำงานให้ประชาชน ผู้สื่อข่าวจึงถามอีกว่า นายเนวินได้พูดถึงเป้าหมายจำนวน สส.

ของพรรคภูมิใจไทย ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้สมัครแต่ละคนด้วย แต่ที่ผู้ปฏิบัติที่บริหารราชการแผ่นดิน ก็ต้องทำงานเต็มที่

❑ “ขาด”มีปืนไว้สะสมสวยงาม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยแพร่บัญชีทรัพย์สิน สส.กรณีเข้ารับตำแหน่ง พบว่า มีหลายคนครอบครองอาวุธปืนเกินกว่า 1 กระบอก โดยนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รมช.มหาดไทย มีอาวุธปืนถึง 23 กระบอก และยังมีพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่ง นายชาดา ให้สัมภาษณ์ว่า กรรมการปกครอง (ปก.) โดยกระทรวงมหาดไทย อาจจะมีมาตรการเกี่ยวข้องกับปืนถ้ามีเยอะจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้น บางคนมีอาวุธปืนไว้ไม่ได้ทำร้ายใคร อาจจะมีไว้เพื่อสะสม ก็ต้องตรวจสอบทั้งหมด หากกฎหมายบอกให้คืน ตนก็พร้อมยินดี อาวุธปืนของตนมีไว้เพื่อสะสม เพราะเวลาไปในสถานที่ต่าง ๆ ปืนในแต่ละสถานที่ก็จะมีรูปแบบที่มีความสวยงาม ส่วนการถือครองพระเครื่องทั้งที่เป็นมุสลิมนั้น เพราะใน จ.อุทัยธานี มีชาวมุสลิมไม่มาก ตนอาศัยอยู่หลังวัด และมีความสนิทสนมกับเขียนพระ มีความชอบตั้งแต่เด็ก และได้สะสมพระเครื่องมาตั้งแต่สมัยเป็นนายกเทศมนตรี จ.อุทัยธานี ตนไม่ได้ยื่นบัญชีมาเพื่อตกแดงบัญชี สะสมไว้เพื่อไม่ให้ใครเช่า แต่มาชื่นชมกันได้ และเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน และย้ำว่า ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบแล้วทุกอย่าง การสะสมพระเครื่องของตนไม่ได้เกี่ยวกับการกราบไหว้บูชา สะสมเพราะเป็นของชอบ ต้องแยกแยะระหว่างของมงคล กับเรื่องศาสนา เป็นคนละประเด็นกัน

❑ เผยทบทวนรายชื่อผู้มีอิทธิพล

ผู้สื่อข่าวถามถึงความคืบหน้าในการทำบัญชีผู้มีอิทธิพล หลังกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำรายชื่อ กว่า 700 ราย นายชาดา กล่าวว่า ได้นำรายชื่อมาทำใหม่ ดูพฤติกรรม สิ่งที่ทำความผิด และรวบรวมถึงข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนมา ตามเบอร์ 08-8887-8888 เพราะในอดีตเคยผ่านการบริหารจัดการเรื่องนี้มาแล้ว แต่มีเพียงการ

ส่งรายชื่อมาเท่านั้น จึงไม่มีประโยชน์อะไร
ทั้งนี้ขอให้การส่งข้อมูลมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
ต้อง อย่างล้นเกล้าถึงกัน สำหรับรายชื่อที่
กระทรวงต่าง ๆ และบุคคลทั่วไปส่งมาให้ก็
จะผ่านการกลั่นกรองอีกครั้ง

เมื่อถามถึงในส่วนการจัดระเบียบ
กลุ่มสี่เหลืองและสีแดง นายชวดา กล่าวว่า
สีแดงคือคนที่กระทำความผิดอยู่ในปัจจุบัน
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องติดตามดำเนินการอยู่แล้ว อาจยัง
จับกุมไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐาน แต่ครั้งนี้จะ
ลงไปทั้งระบบ แบบบูรณาการอย่างเข้มข้นทั้ง
อาณาจักรไม่ใช่เพียงตัวอย่างเดียว แต่จะมี
หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเข้าไป มีเรื่องการ
ตรวจสอบภาษี เรื่องเกี่ยวกับการฮั้วประมูล
จะเข้าไปตรวจสอบดำเนินการตัดรากถอน
โคน จึงขอฝากว่าคนที่คิดไม่คิดไม่ถูกต้อง
รังแกประชาชนอยู่ ขอให้เลิก มิเช่นนั้นจะ
เจอกับการตรวจสอบทั้งระบบที่ไม่เคยเจอมา
ก่อน ในส่วนระยะเวลาการดำเนินงาน การ
รวบรวมข้อมูลใช้เวลาพอสมควร ซึ่งขณะนี้
ยังคงรอหน่วยงานอื่นๆ ส่งข้อมูลมาเพื่อจะ
รวมทับกันคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 เดือนจึงจะ
เริ่มปฏิบัติการเข้มข้นไปเรื่อย ๆ.

จัดตรวจสอบบาทอ่อน-แข็งค่าเร็ว ส่งออกถูกต่อราคา-นำเข้าต้นทุนพุ่ง

สภาอัตรห่วงบาทอ่อนต่ำสุดรอบ 11 เดือน ขึ้น-ลงเร็ว กระทบเอกชนวางแผนธุรกิจยาก ซึ่งบาทอ่อนแม้ส่งผลดีส่งออก-ดึงท่องเที่ยวต่างชาติ แต่เพิ่มภาระต้นทุนการนำเข้าสินค้าเชื้อเพลิง และวัตถุดิบทำไทยขาดดุลการค้าเพิ่ม จี้ทุกฝ่ายตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริง เงินบาทไทยทำไมแข็งหรืออ่อนค่ามากที่สุดในภูมิภาค

เงินบาทไทยทำสถิติอ่อนค่ามากสุดในรอบ 11 เดือน ล่าสุด(4 ต.ค.) อยู่ที่ระดับ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่ามากสุดในภูมิภาค ทั้งนี้เงินบาทที่อ่อนค่าส่งผลทั้งด้านบวกและด้านลบต่อเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน

และภาคการท่องเที่ยวของไทย

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า เงินบาทที่อ่อนค่ามากแตะ 37 บาทต่อดอลลาร์ในเวลานี้ แม้จะส่งผลดีต่อภาคการส่งออกที่ทำให้ราคาสินค้าไทยถูกลงและแข่งขันได้ดี และได้รับเงินบาทเพิ่มขึ้น แต่อีกด้านผู้ค้าก็จะต่อรองราคาสินค้าไทยให้ลดลงอีก อย่างไรก็ตามเงินบาทอ่อนค่าเวลานี้ไทยคงไม่ได้รับอานิสงส์ส่งออกได้เพิ่มขึ้นมากนัก เพราะเศรษฐกิจการค้าโลกชะลอตัว และกำลังซื้อผู้บริโภคลดลง

ส่วนภาคการท่องเที่ยวได้รับผลดีเพราะต่างชาติเที่ยวไทยสามารถแลกเงิน

บาทได้เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มกำลังซื้อและจับจ่ายใช้สอยเพิ่ม แต่จากที่เกิดเหตุการณ์ยิ่งในห้างดังใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้ต่างชาติกังวลเรื่องความปลอดภัย ทุกฝ่ายต้องช่วยกันรักษาพลัษณ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กลับมาโดยเร็ว เพราะเวลานี้เข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวแล้ว

อย่างไรก็ดีจากบาทอ่อนค่ามากอีกด้านกระทบต่อการนำเข้าสินค้าที่ไทยมีการนำเข้ามากในกลุ่มสินค้าเชื้อเพลิงทั้งน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ รวมถึงสินค้าทุน วัตถุดิบและกึ่งสำเร็จรูป ซึ่งบาทที่อ่อนค่า ส่งผลการนำเข้ามีต้นทุนที่สูงขึ้นเฉพาะอย่างยิ่งราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเวลานี้เฉลี่ยสูงกว่า 90 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล และกำลังเข้าสู่ฤดูหนาวของยุโรป จะส่งผลให้ราคาน้ำมันและก๊าซปรับสูงขึ้นไปอีก กังวลว่าอาจขึ้นไปถึงระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะทำให้ค่าไฟฟ้างวดหน้าอาจปรับสูงขึ้นตามต้นทุนเชื้อเพลิง

“ที่ผ่านมาเงินบาทผันผวนอ่อนค่าและแข็งค่ามากกว่าสกุลอื่นในภูมิภาค น่าจะมีอะไรผิดปกติ ในโครงสร้างเศรษฐกิจไทย เรื่องนี้อยากให้ทุกฝ่ายช่วยกันตรวจสอบถึงสาเหตุที่แท้จริง เพื่อหาทางแก้ไข ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าไม่ชอบอะไรที่ผันผวนขึ้นลงเร็ว เพราะวางแผนธุรกิจยาก ทั้งนี้ส่วนหนึ่งของเงินบาทที่อ่อนค่ามองว่ามาจากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐฯที่สูงมากถึง 5.50% ขณะที่ไทยอยู่ที่ 2.50% ต่างกันอยู่ 3% ทำให้เงินทุนไหลออกไปหาแหล่งที่ได้ผลตอบแทนสูงกว่า”

ค่าเงินบาท
ณ ต.ค. 66
แตะ 37 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ
อ่อนค่ามากสุดรอบ 11 เดือน

สวนทาง
ดอลลาร์สหรัฐ
แข็งค่ามากที่สุด
รอบ 11 เดือน

คาดผลกระทบจาก

- ดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐสูงสุด 5.50% เงินไหลออกจากไทย
- ธนาคารโลกปรับคาดการณ์ สก.ไทยปี 66 จาก 3.9% เหลือ 3.4%
- ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกปรับขึ้นอย่างรวดเร็ว
- ความกังวลของนักลงทุนต่องานการคลังไทย

ผลกระทบตามมา

- ส่งออกวางแผนธุรกิจยาก จากค่าเงินผันผวนมาก
- มูลค่านำเข้าเพิ่มขึ้นจากบาทอ่อนค่าขาดดุลการค้าเพิ่ม

รวม INFO GRAPHIC

อุตุฯชี้มรสุมถล่ม 'เหนือ-อีสาน' เตือนฝนตกหนัก

ระวังน้ำท่วมฉับพลันหลายจว. 'เศรษฐา' เยือนยโสธร-ร้อยเอ็ด แก้ปัญหาน้ำชีล้นฝั่งท่วมเมือง มท.1สั่งขนนอตพ้อเมืองรับมือ

กรมอุตุฯ เผยทั่วไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง เตือนร่องมรสุมคลุม "เหนือ-อีสาน" เตรียมรับมือฝนถล่ม อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ขณะที่นายกฯเศรษฐา เยือนยโสธร-ร้อยเอ็ด แก้ปัญหาน้ำชีล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เกษตรกร **▶▶▶ ต่อ : มรสุม - หน้า 9**

มรสุม

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม เวลา 10.00 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ที่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดยโสธร ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้ แม้จะไม่ถูกน้ำท่วม แต่ก็ถูกน้ำจากแม่น้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่การเกษตรและถนนเข้าหมู่บ้าน ประมาณ 30-60 เซนติเมตร ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ต้องใช้รถขนาดใหญ่ในการสัญจรเข้า-ออกหมู่บ้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้นั่งรถยกสูง

▶ **ท่วมวัด :** หน่วยกาชาดจังหวัดชัยภูมิ นำถุงยังชีพมอบให้ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม อันเกิดจากลำน้ำชีล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมจนได้รับความเดือดร้อนถึง 4 อำเภอ ในภาพคือบริเวณหน้าวัดเสี้ยวน้อย อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ



แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15500

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 150.19 Ad Value: 240,304

PRValue (x3): 720,912

คลิ๊ป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ฤดูซั่มรสุมถล่ม 'เหนือ-อีสาน' เดือนฝนตกหนัก

ของ ปก. หมายเลขทะเบียน 53-7093 กรุงเทพมหานคร เข้าพื้นที่ เพื่อพบปะประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหมู่บ้าน เมื่อเดินทางมาถึง มีประชาชนรอต้อนรับ ผูกผ้าขาวม้าให้กำลังใจ โดยมีชาวบ้านบางคนบอกกับนายกฯ ว่า หล่อมาก

ยันรัฐบาลไม่ทอดทิ้ง

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนว่า สวัสดิ์พี่น้องชาวจังหวัดชัยภูมิรัก เป็นขวัญและกำลังใจอย่างสิ้นหลามให้เราทำงาน การเดินทางเข้ามาครั้งนี้ลำบาก ขนาดมาคนเดียวยังลำบาก เพราะเจอแต่ภาวะน้ำท่วมและได้รับการรายงานมา ท่วมแล้วท่วมอีกท่วมตลอดเป็นเดือน ตนมีความไม่สบายใจ และเห็นใจทุกท่าน การสัญจรไป-มาก็ลำบาก จะไปหาหมอก็กินลำบาก พืชผลเสียหาย วันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ร่วมมาด้วย เป็นที่บังบอกแล้วว่า เราให้ความสำคัญกับปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวอำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดชัยภูมิ ทั้งนี้ เรื่องการป้องกันน้ำท่วมทำได้หลายมิติ ในระยะยาว ต้องมีการบริหารจัดการน้ำตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอขอขุดคลองเพิ่ม ตรงนี้ถือเป็นแผนระยะยาว แต่ระยะสั้น เรื่องการปล่อยน้ำ ทางกรมชลประทานรับปากว่าจะไปทบทวนดูแลวิธีกักน้ำปล่อยน้ำ ซึ่งต้องบริหารจัดการกันไป หากเกิดภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น หน่วยงานทุกหน่วยงานพร้อมไม่ว่าจะเป็นของนายเกรียง รมช.มหาดไทย ที่ดูแลด้านป้องกันสาธารณภัย นายสุทิน กระทรวงกลาโหม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทหารราบพัฒนา ก็มาดูแลช่วยเหลือ บำบัดทุกข์ให้พี่น้องประชาชน แต่เราไม่อยากจะให้ถึงจุดนั้น รมช.คมนาคม ดูแลสร้างถนนหนทางเข้ามาด้วย โดยสัญญา

ว่าจะทำถนนและสะพานอีก 2 สะพานที่น้ำท่วม ซึ่งจะต้องจัดการโดยเร็ว

บอกเศร้าใจชาวบ้านเดือดร้อน

และระหว่างที่ตนนั่งรถเข้ามา ได้คุยกับเจ้าหน้าที่รัฐหลายท่าน บอกว่าที่นี่อำเภอนี้หมู่บ้านนี้มีความผูกพันมาก มีโครงสร้างสถาบันครอบครัวที่แข็งแรง พี่น้องไม่ได้ออกไปทำงานนอกเขต อยากรู้อยากอยู่ในพื้นที่ ช่วยเหลือกันเองกัน ดูแลผู้แก่ผู้เฒ่าด้วยกัน ผลดีตรงนี้ไม่มีใครทราบ ตนมาที่นี่ไม่มีใครบ่นเรื่องปัญหาอะไรเลย เพราะสถาบันครอบครัวแข็งแรง พี่น้องคนแก่คนเฒ่าดูแลทุกคนดี มีเวลาพูดคุยกัน มีเวลาให้ความอบอุ่นแก่ครอบครัว ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสังคมตัวอย่างที่หลายๆ อำเภอหลายๆ จังหวัด ควรที่จะนำไปพัฒนาต่อ วันนี้ดีใจที่ได้มาพบปะพูดคุย แม้มาในสภาพที่น้ำท่วม ไม่ค่อยน่ายินดีสักเท่าไร แต่ก็อยากมาในบริบทที่มีรอยยิ้มอย่างจริงใจ และวันนี้ก็ยิ้มสุดๆ หน่อย เพราะมาถึงก็เห็นน้ำท่วม คนมาเพียงวันเดียวยังเศร้าใจ เข้าใจถึงความลำบาก วันนี้ที่มาที่นี่ มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่าย ซึ่งทุกคนเข้าใจและสัญญาจะกลับมาดูแลพี่น้องประชาชน

แจกถุงยังชีพให้ประชาชน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน จำนวน 300 ชุด และยังได้มอบถุงยังชีพของเกษตรอำเภอให้กับเกษตรกร จำนวน 300 ชุด รวมถึงมะพร้าว ซึ่งเป็นอาหารของปลุสสัตว์ในช่วงที่น้ำท่วม รวมถึงต้นกล้าพันธุ์พืช เช่น มะละกอ พริก และมะเขือ ให้กับประชาชนด้วย

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างเดินทางกลับตามเส้นทางซึ่งมีน้ำท่วมสูงเป็นระยะ นายกรัฐมนตรีได้ลงลุยน้ำและนำถุงยังชีพไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ประสบความเดือดร้อนตามรายทาง พร้อมให้กำลังใจว่า ขอให้สู้ๆ อดทน

อีกหน่อย รัฐบาลพร้อมช่วยเหลือ

'นายกฯ' นำจนท.รทส.ชูกำปั้นพักหนี้
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงหนึ่งระหว่างที่นายเศรษฐา ลงพื้นที่พบปะประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือที่บ้านทรายงาม ตำบลกุดกุง อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดชัยภูมิ ได้แวะพักทักทายกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่มาออกหน่วยบริการประชาชน โดยหลังจากรับฟังรายงานเสร็จ นายกรัฐมนตรีหันกลับไปถามแพทย์ว่ามีญาติมาหรือเปล่า ให้เอายามาแจกจ่ายชาวบ้านเลย “พามาพาไปดูแลได้หรือไม่ พาไปดูแลมา” จากนั้นนายกฯ จึงมือพยาบาลไปยังที่ๆ ชาวบ้านนั่งอยู่ เพื่อไปมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับชาวบ้าน โดยนายกฯ ย้ำกับหน่วยแพทย์ว่าดูแลชาวบ้านหน่อย

ก่อนที่นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “ผมอะสบายดี คนไหนป่วยให้บอกหมอเลย” ก่อนจะกล่าวกับแพทย์และพยาบาล ว่า “อย่าเพิ่งกลับให้อยู่แจกยาชาวบ้านก่อน จัดการเลย” จากนั้นนายเศรษฐา ได้หยิบยามาแจกชาวบ้านด้วยตัวเอง

จากนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรี โดยนายกฯถามเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ว่าพักหนี้หรือยัง พร้อมชูกำปั้นข้างขวาขึ้น แล้วกล่าวเสียงดังนำว่า “พักหนี้ๆ” ว่าก่อนนั้น “หนึ่งสองสาม” พร้อมชูกำปั้นเพื่อนำเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.ตะโกนย้าว่า “พักหนี้” ก่อนเสียงของเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. จากนั้นนายกฯ เศรษฐา ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด

มท.1 กำชับผู้ว่าฯ เตือนตัวแก่น้ำท่วม

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ขณะนี้ว่า ตนได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: อาทิตย์ 8 ตุลาคม 2566

ปีที่: 44

ฉบับที่: 15500

หน้า: 1(บนขวา), 9

Col.Inch: 150.19 Ad Value: 240,304

PRValue (x3): 720,912

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: อุตุฯชี้มรสุมถล่ม 'เหนือ-อีสาน' เตือนฝนตกหนัก

จังหวัด ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกพื้นที่ที่มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ และการช่วยเหลือประชาชนให้ทันทั่วถึง เตือนร้อนน้อยที่สุด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เตือนตลอดเวลา โดยมีระบบของการสนับสนุนหากพื้นที่ไหนมีปัญหาจนเกินความสามารถในการบริหารจัดการพื้นที่นั้น

เร่งเยียวยาชาวชัยภูมิ

มีความก๊อบหน้าหลังมีมวลน้ำมหาศาลจากต้นกำเนิดแม่น้ำชีที่ไหลมาจาก อ.หนองบัวแดง ผ่าน อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.จัตุรัส เชื่อมรอยต่อ อ.เมือง ที่ตำบลบ้านค่าย ผ่าน ต.กะฮาด อ.เนินสง่า ไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.คอนสวรรค์ ลงสู่ จ.ขอนแก่นต่อไป ซึ่งปัจจุบันยังคงมีปริมาณน้ำมากจนทำให้ระดับน้ำในลำน้ำชีล้นตลิ่ง ซัดพังกินดินก้นลำน้ำแตก จำนวน 5 จุดที่ เขต ต.ทุ่งทอง และกลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า ทำให้ระดับน้ำแม่น้ำชีไหลเข้าท่วมในพื้นที่กลุ่ม ริมแม่น้ำ และได้ขยายวงกว้างต่อเนื่อง

มีชาวบ้านไร่นาหมู่บ้าน ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ริมลำน้ำชีไหลผ่าน รวม 4 อำเภอ ในขณะนี้ รวมถึงน้ำที่บึงสะพาน ตำบลสะพาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งเป็นบึงขนาดใหญ่เนื้อที่กว้างกว่า 18,000 ไร่ เกิดปริมาณน้ำสะสมสูงจากฝนตกลงมาต่อเนื่องตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำที่ล้นบึงสะพานทะลักออกมาท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง ในตำบลสะพาน มีระดับน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎรสูงขึ้น ในหมู่บ้านสะพาน หมู่ 2 ,16 และหมู่ 17 กระทบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนรวมแล้ว 800 หลังคาเรือน ใน ต.สะพาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ มานานกว่า 5 วัน

เตือนผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน

ด้าน นางสาวอรอาภา ไฉ่หวัระ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีน้ำในลำน้ำชีเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนมากทั้งสองข้างและมีประชาชนเดือดร้อนแล้ว ใน 4 อำเภอ คือ อ.หนองบัวระเหว อ.บ้านเขว้า อ.เนินสง่า และ อ.เมืองชัยภูมิ 8 ตำบล กว่า 124 หมู่บ้าน จ.ชัยภูมิ มีพื้นที่การเกษตร ไร่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ถูกน้ำท่วมแล้วกว่า 3 หมื่นไร่ หน่วยงานต่างๆ ได้เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลือในเมืองต้น ขณะที่ปัจจุบันได้มีการปิดภาคเรียนทำให้เยาวชนและเด็กน้อยที่อยู่บ้านเข้ามาเล่นน้ำในจุดดังกล่าว จึงขอฝากเตือนไปยังพ่อแม่ผู้ปกครองและเยาวชนที่มาเล่นน้ำในบริเวณบ้าน เชี่ยวน้อยนี้หรือพื้นที่ที่มีน้ำท่วม ให้ระมัดระวังอย่างที่มีน้ำ ให้ระมัดระวังอย่าไปอยู่ที่ที่มีน้ำเชี่ยวและให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ รวมทั้งสัตว์มีพิษทั้งหลายที่จะมาตามน้ำ เช่น งู และ ตะขาบ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากอีกด้วย

อุตุฯเตือนฝนยังถล่มหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณด้านตะวันตกของประเทศ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม รวมทั้งเพิ่มความ

ระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้

สำหรับทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

อนึ่ง พายุไต้ฝุ่น "โกอิโน" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งด้านตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 8-9 ต.ค. 2566 ซึ่งจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีปเลสชันตามลำดับ โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วย

'เศรษฐา' ยึดเสียงปชช. สั่งเดินหน้าแจกเงินทันที

แต่ยืนก็ฟังเสียง '99 กูรู' ศก. เพื่อไทยคาหน้าโต้ขวางโลก กก. ซึ่งเป็นสัญญาณอันตราย

"เศรษฐา" ลั่นทำเนฯ ไม่เลิกเงินดิจิทัลวอลเล็ต ยันจำเป็นต้องอัดเม็ดเงินลงสู่คนฐานราก น้อมรับเสียงวิจารณ์ 99 นักวิชาการ แต่ต้องฟังเสียงอีกด้านจากคนหลายสิบล้านด้วย ชี้ปลาย ต.ค. รายละเอียดทุกอย่างจะชัดเจน ยันทำครั้งเดียวเลิก ไม่ได้ทำทุกปี โฆษกรัฐบาลข้องใจถามทฤษฎีกับชีวิตจริง ★ มีต่อหน้า 8

'เศรษฐา' ☆ **ต่อจากหน้า**
อันไหนแม่นกว่า พท. ยันเดินหน้าไม่สนเสียงค้านถามกลับใครบอกไม่ยักได้บ้าง "เจ๊จที่" ฟาดแรงพวกกินดีมีสุขอยู่บนยอดพีระมิด ขวางโลก-สร้างภาระทำประเทศป่วย ปชป. เดือนประเทศไม่ใช่บริษัทจะทำอะไรต้องคิดถึงผลลัพธ์ให้ดี ปช. เตรียมเปิดตัว "รองอึ้ง" เข้าพรรค 10 ต.ค. นายกฯ เอาจริงแก่ยาเสพติดของนักวิชาการหัวโตะเองยก "หัวโตะโมเดล" เป็นต้นแบบ

สืบเนื่องจากกรณี 99 นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และคณาจารย์ ฯลฯ นำโดยนายวิโรจน์สันติประภพ และนางธาริษา วัฒนเกส อดีตผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกันลงชื่อในแถลงการณ์เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงิน Digital 10,000 บาท ภายใต้งบ 8 ล้าน พร้อมแจกแจงเหตุผลด้วยดีแต่ร้อน

"เศรษฐา" ลั่นไม่ยกเลิกเงินดิจิทัล
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 7 ต.ค. ที่สถานีตำรวจภูธรหัวโตะ น.หัวโตะ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการเงินดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลว่ามีประชาชนหลายพื้นที่ที่แสดงเจตจำนงว่าอยากได้มากก็ดีใจเพราะตลอด 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีนักวิชาการหลายท่านไม่เห็นด้วย เรียกร้องให้ยกเลิกโครงการ ยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกฯ รัฐบาลและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะทั้งหลายจากทุกหน่วยงานรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย เรายอมรับไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแต่เดิมให้ทุกอย่างดูดีขึ้นแต่ไม่มีการยกเลิก ยืนยันว่าโครงการเงินดิจิทัลไม่ใช่โครงการหาเสียง ไม่ใช่โครงการที่มาโปรยเงินให้ประชาชนเลือกตั้งให้เรากลับมาใหม่ แต่เป็นโครงการที่เราตระหนักดีถึงความจำเป็นและความต้องการของประชาชน เขาต้องการความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรม **จำเป็นต้องเติมเงินให้คนฐานราก**

นายเศรษฐากล่าวว่า เราได้ลดค่าไฟฟ้า ค่าพลังงาน เชื้อเพลิงแล้ว และอาทิตย์ที่ผ่านมา ก็มีการพักหนี้เกษตรกรแล้ว เพื่อให้ประชาชนมีขวัญกำลังใจทำมาหากิน แต่ก็มีปัญหาอีกเมื่อมีขวัญกำลังใจแล้ว เอาจินทุนจากที่ไหนคนต่างจังหวัดไม่ได้มีเงินเยอะ

เหมือนคนที่อยู่ฐานบนของสังคม ความเหลื่อมล้ำมีเยอะมากในสังคมไทย เขาไม่มีเงิน งบประมาณของโครงการนี้ประมาณ 6 แสนกว่าล้านบาท ไม่ใช่งบประมาณที่ทำทุกปี ขอทำความเข้าใจว่าทำแค่ครั้งเดียว ไม่ใช่ตั้งใจเอามาเพื่อซื้อเสียงเราทำออกมาเพื่อให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี

สวนต้องฟังเสียง ปชช. หลายสิบล้าน

"นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์เยอะผมยอมรับ แต่ท่านก็เป็นแค่หนึ่งเสียงพี่น้องประชาชนมีอีกหลายสิบล้านเสียงที่ต้องการเงินดิจิทัล เรายอมรับฟังและนำไปปรับปรุงเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดอยู่กับทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายที่เสียภาษี ฝ่ายประชาชนที่มีความเดือดร้อนจากปัญหาเศรษฐกิจอย่างมากที่หนักหน่วงมานานผมขอให้ความมั่นใจว่ารัฐบาลนี้จะไม่ดูอำนาจและจะฟังความคิดเห็นแต่เหนือสิ่งอื่นใดความลำบากของประชาชนการที่ประชาชนขาดเงินหมุนก็จะไปดำรงชีพเป็นเรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญที่สุด ยืนยันจะไม่ยกเลิกเงินดิจิทัล" นายเศรษฐากล่าว **ปลาย ต.ค. รายละเอียดจะชัดเจน**

เมื่อถามว่านักวิชาการควรรับฟังความคิดเห็นของประชาชนด้วยใจหรือไม่ นายเศรษฐาตอบว่าใช่ครับ ขอวิงวอนว่านักวิชาการแสดงความคิดเห็นมาเยอะๆ ให้แสดงความคิดเห็นออกมาอีกและนักวิชาการที่เห็นด้วยก็ช่วยแสดงความคิดเห็นมาด้วย ในฐานะคนกลางตัวแทนประชาชนจะนำไปพิจารณาและปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดให้โดนใจทุกคน เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่จะมีโอกาสได้พูดคุยกับนักวิชาการที่เห็นต่าง เพื่อไม่ให้เกิดบรรยากาศที่ไม่ดี นายเศรษฐาตอบว่ายืนยันว่าคุณตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คุยกับผู้จัดการธนาคารแห่งประเทศไทยและทีมงานก็คุยกับนักวิชาการหลายท่าน เมื่อถามอีกว่าการที่มีเสียงคัดค้านเป็นไปได้หรือไม่ เพราะยังไม่เห็นรายละเอียด นายกฯ ตอบว่า เป็นไปได้และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ต้องทำให้ยังไม่เข้าใจ ขอให้ถกเถียงทั้งหมดก่อนว่ารายละเอียดมีอะไรบ้าง เช่น บางคนบอก 4 ตารางกิโลเมตร อาจไม่พอ เพราะบางที่มองไปมีแต่ทุ่งไม่มีร้านค้าจะทำอย่างไร รัฐบาลรับฟังด้วย

จะไปพิจารณาใหม่ น่าจะปลายเดือน ต.ล.จะออกมาได้
ทุกอย่าง ขอให้อดทนนิดหนึ่ง

อย่าทำครั้งเดียวเล็ก ไม่ได้ทำทุกปี

นายกฯ กล่าวด้วยว่า ขออย่าว่าเป็นนโยบายที่ใช้
ครั้งเดียว ไม่ได้ทำทุกปี ถ้าทำแล้วไม่ใช้แค่ประชาชน
ที่ได้ ภาคอุตสาหกรรมก็จะได้ ลองคิดดูวันที่ดิจิทัล
วอลเล็ต ไปสู่กระแสเงินประชาชนทุกคนประมาณ
5 แสนกว่าล้านบาท ถ้าเป็นภาคอุตสาหกรรมจะผลิต
สินค้ามาจรับหรือจะไม่มีการซื้อวัตถุดิบมีการจ้างงาน
ห้างร้านก็จะมีการจ้างมีการจ่ายภาษี รัฐบาลไม่ใช่จ่าย
อย่างเดียว มีรายรับกลับมาด้วย แต่ก่อนที่เศรษฐกิจ
จะกลับมาได้ ประชาชนต้องมีเงินมาก่อน ถ้ามีเงินก่อนแล้ว
นโยบายการเกษตรก็มีนวัตกรรมเข้ามา การที่เรา
จะไปเปิดตลาดให้ราคาพืชผลดีขึ้น หลายอย่าง
จะทยอยเข้ามา ขอความเห็นใจว่าเราพยายามทำดี
ที่สุดแล้วรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เมื่อถามว่า ไม่ได้
กังวลใจหรือไม่กับนโยบายดิจิทัลที่มีคนออกมากกระชกแซง
กระชุกขาน นายเศรษฐาตอบว่า หากถามถึงความกังวล
ก็กังวลทุกเรื่องเพราะอยู่ตำแหน่งตรงนี้เราต้องให้ความ
สำคัญกับความคิดเห็นของทุกฝ่าย ถ้าท่านหักท้วงมา
เราก็กังวล เพราะเราเชื่อว่าทุกคนก็เป็นประชาชน
คนไทยคนหนึ่งที่มีสิทธิให้ความคิดเห็นรวมมา จะ
พยายามทำให้ดีที่สุด

ชาวบ้านถือป้ายเรียกร้องเงินดิจิทัล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการลงพื้นที่ตรวจ
สถานการณ์น้ำท่วมของนายกฯ ที่สถานีตำรวจภูธร
หัวโตน อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด มีประชาชนในพื้นที่
มายืนถือป้ายเรียกร้องโครงการดิจิทัลวอลเล็ต อาทิ
เราต้องการเงินดิจิทัล 10,000 บาท, ชาวร้อยเอ็ด
อยากได้ 10,000 บาท, เศรษฐกิจร้อยเอ็ดแย่อะไร
10,000 บาทมาเยียวยา ก่อนได้ใหม่ พื้นที่ที่นายกฯ
เดินทางมาถึง ชาวบ้านได้นำผ้าขาวม้าผูกคอ ก่อน
ที่นายกฯ จะเดินไปยังกลุ่มประชาชนที่ถือป้ายข้อความ
ที่เรียกร้องโครงการเงินดิจิทัล ทักทายและถ่ายรูปอย่างเป็น
กันเอง ขณะที่นายกฯ ทัก สท.ร้อยเอ็ด
พรรคเพื่อไทย พยายามเดินเข้ามาร่วมถ่ายภาพกับ
นายกฯ ด้วย แต่นายกฯ กระเช้าว่า "คุณจะมาถ่ายรูป
กับผมทำไมล่ะเฮ้ย" พร้อมใช้มือดันนายกฯ ออกไป
ก่อนขู่ว่าไปฟ้องตำรวจพร้อมประชาชน และร่วมกัน
พูดพร้อมกันว่า "เงินหมื่น"

โฆษก รบ.ถามทฤษฎีกับชีวิตจริง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
กล่าวว่า กลุ่มหนึ่งแปลผลสภาพเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วยตัวเลขและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
ว่ากำลังฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆ อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องกระตุ้น
ให้เศรษฐกิจขยายตัว ขอเพียงรักษาเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจเอาไว้ให้ลืกลืมไปแล้ว ในขณะที่คนกลุ่มใหญ่
ที่สุดของประเทศพิสูจน์ทราบสถานะและความเป็นจริง
ของเศรษฐกิจด้วยชีวิตจริงที่ยากลำบาก ชัดสนและ
ด้วยโอกาสแถมติดหล่มหนี้สินครัวเรือนเรื้อรัง ราย
ได้ชักหน้าไม่ถึงหลัง ต่างส่งเสียงเรียกร้องให้รัฐบาล
เดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ให้เกิดการขยายตัว
ด้วยโครงการต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว คนกลุ่มนี้ต่างต้องการโอกาสสร้างรายได้ใหม่
เพื่อพลิกฟื้นชีวิตให้ดีขึ้น ไม่ต้องการทนอยู่ในสภาพ
ยากไร้อย่างที่เป็นอย่างนี้ในปัจจุบัน ถามว่าทฤษฎีกับ
ชีวิตจริง อย่างไหนจะแม่นยำน่าเชื่อถือกว่ากัน

พท.ยก 4 ข้อยุติดิจิทัลวอลเล็ต

น.ส.ฉัตรนิรันดร์ วัฒนวัชร รัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ
และรักษาการโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรค
เพื่อไทยรับทราบข้อคิดเห็นหลายฝ่ายเกี่ยวกับโครงการ
กระตุ้นเงินดิจิทัล 10,000 บาท ขอทำความเข้าใจ
ดังนี้ 1.ที่มานโยบายดังกล่าวมาจากพรรคเพื่อไทย
ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นประชาชน ต่างต้องการ
ความช่วยเหลือจากปัญหาที่สะสมมาตลอดหลายปี
โดยเฉพาะช่วงโควิดทำให้ชีวิตติดลบจนถึงปัจจุบัน
มีหนี้เพิ่มขึ้นเป็นที่มาของการลดรายจ่าย 2.การประเมิน
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยล่าสุดพบว่า โครงการ
ดังกล่าวจะกระตุ้นเศรษฐกิจ 2-3 รอบ คิดเป็นมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ 1-1.6 ล้านล้านบาท และประเมิน
จีดีพีไทยปี 2567 จะขยายตัว 5-7% แม้ดูมอง
เป็นการกระตุ้นระยะสั้น แต่พรรคเพื่อไทยมองเป็น
การเริ่มต้นปูพื้นฐานแข็งแรงให้เศรษฐกิจปี 2567
ให้ปีต่อไป การลงทุนจากต่างประเทศจะเข้ามา
มากขึ้นเป็นที่มาของการเพิ่มรายได้ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต
10,000 บาท ค่าแรง 600 บาทใน 4 ปี และเงินเดือน
ปริญญา 25,000 บาท ที่จะตามมา

ถามคนค้านมีใครบอกไม่อยากจะ

น.ส.ฉัตรนิรันดร์ กล่าวว่า 3.โครงการกระตุ้น
เศรษฐกิจระยะสั้นสามารถดำเนินควบคู่ไปกับโครงการ
ขนาดใหญ่ที่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวตามที่
รัฐบาลเตรียมไว้ 4.ประเทศไทยอยู่ในช่วงดอกเบี้ย
ขาขึ้น กนง.ประกาศปรับขึ้นดอกเบี้ยวันที่ 27 ก.ย.2566
จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี ปรับขึ้นติดกัน 8 ครั้ง
นับตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค.2565 อาจส่งผลให้การ
ลงทุนการส่งออกของไทยหดตัว ดังนั้น การกระตุ้น
การบริโภคภายในประเทศควบคู่กับการลดรายจ่าย
ให้ประชาชนระดับฐานรากและการลงทุนขนาดใหญ่
จึงเป็นเรื่องจำเป็นเหมาะสม ช่วยเศรษฐกิจเติบโต
ระยะยาว พรรคเพื่อไทยมองภาพใหญ่ภาพรวมประชาชน
ทั้งประเทศที่ สส.ได้รับฟังเสียงสะท้อนมา ไม่มีใคร
บอกไม่อยากจะเงินดิจิทัล 10,000 บาท มีแต่ถามว่า

เมื่อไหร่จะได้เงินหมื่น เราเปิดรับข้อเสนอที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการ อยากรู้ให้คนคัดค้าน
ฟังเสียงประชาชนด้วย คนที่เดือดร้อนกำลังรอรับ
อาจเสียงไม่ดังเหมือนพวกท่าน

"เค็พ" ฟาดพวก "อิลิต" ยอดที่ระมัด

นายพร้อมพงษ์ นพฤทธิ์ อติ สส.บัญชีรายชื่อ
และอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า นักเศรษฐศาสตร์
ที่ลงชื่อ 99 คน กลุ่มนี้มีส่วนบนยอดที่ระมัดเศรษฐกิจ
มองจากมุมมองๆ หรือมิติเดียว สอดส่องไปสอบถาม
ในมุมมองประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
โควิดกับวิกฤติเศรษฐกิจ 9 ปีที่ผ่านมาว่าคิดอย่างไร
กับเงินดิจิทัลที่รัฐบาลจะแจก จะมองจากมุมมองนี้หรือ
ดาวไหนก็เห็นว่าประชาชนชักหน้าไม่ถึงหลัง เป็นหนี้
ท่วมหัว เอตอเอ็ดถูกฟ้องดำเนินคดีมากมาย ผิด
อะไรถ้ารัฐบาลจะช่วยประชาชนฟื้นตัว ต้องกระตุ้น
ที่หัวใจ รดน้ำที่ราก เติบโตเงินให้ประชาชน กระตุ้นการ
บริโภค สร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนกล้าเอาเงิน
มาลงทุน เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น เศรษฐกิจ
จะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว

ขวางโลก-สร้างการะ ทำ ปท.ป่วย

"ถ้าคิดแบบเดิมๆ เหมือนที่อดีตผู้ว่าการ สปท.
นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ แนะนำจะได้ผลลัพธ์
เหมือนเดิม ไม่อยากให้ขวางโลกหรืออยู่อยู่กับเหมือน
ตอนที่ท่านเป็นผู้ว่าการ สปท. รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา ที่เศรษฐกิจไม่ฟื้น ชิมยาวเหมือนคน
ป่วยหนัก เป็นภาระที่รัฐบาลเพื่อไทยต้องแก้ไข ใน
อดีตการคิดนอกกรอบ มีนโยบายและวิธีการใหม่
แก้วิกฤติเศรษฐกิจ ประชาชนเคยเห็นมาแล้ว เช่น
โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กองทุนหมู่บ้าน
ตอนนั้นถูกคัดค้าน อ้างทำไม่ได้ เอาเงินจากไหน
สุดท้ายสำเร็จถึงทุกวันนี้ ได้คำชื่นชมจากทั่วโลก
และผ่านมาหลายรัฐบาลแล้ว ประชาชนก็ยังใช้อยู่
การคิดเพื่อรัฐบาลเคยได้รับฟังแต่ถ้ามีวาระซ่อนเร้น
จะทำให้ประชาชน ประเทศเสียหาย เสียโอกาสที่
เศรษฐกิจเมื่อโลกเปลี่ยนต้องรู้จักปรับมั่วกั่วให้มัน
จะเดินต่อกันยังไง ถ้ารัฐบาลเพื่อไทยทำดีคิดถูก
คนก็สนับสนุน แต่ถ้าทำผิดพลาดเสียหาย ประชาชน
จะเป็นผู้ตัดสินใจเองในการเลือกตั้งครั้งหน้า" นาย
พร้อมพงษ์ กล่าว

อยู่ดีมีสุข ไม่คิดถึงทุกข์ชาวบ้าน

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด สส.บัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีนักวิชาการ 99 คน
ออกแถลงการณ์คัดค้านการแจกเงินดิจิทัล 1 หมื่น
บาทนั้น เชื่อว่านายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ และร.มว.
คลัง ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะ การคัดค้านถือเป็นสิทธิ
แต่ขณะเดียวกัน โพลมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ
อีกหลายโพลชี้ชัดว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการ

ให้เงินโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเกิดขึ้นโดยเร็วเรื่องนี้ก็ต้องรับฟังด้วยเช่นกัน

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกฯ ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า ถ้า ครม.หรือ สส.ลงพื้นที่พบประชาชนตอนนี้จะมีแต่คำถามว่าเมื่อไรจะได้ใช้เงินดิจิทัล 10,000 บาท สิ่งนี้เป็นความหวังของประชาชน นักวิชาการที่ออกมาโจมตีนโยบายดังกล่าวเพราะคนเหล่านี้มีบัญชีแล้ว ไม่คิดถึงประชาชนที่ลำบาก

ก.ก.ชี้เสียงค้านสัญญาณอันตราย

นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สส.บัญชีรายชื่อทีมเศรษฐกิจ พรรค ก.ก. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี 99 นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการ และคณาจารย์ลงชื่อแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายแจกเงิน Digital 10,000 บาท ว่าการที่อดีตผู้ว่าการแบงก์ชาติ 2 คน รวมถึงอาจารย์และนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนมาก แสดงความกังวลจริงจนถึงความเสียหายที่รออยู่ เป็นสัญญาณสำคัญหนึ่งที่รัฐบาลควรต้องทบทวนและคือสัญญาณที่สาธารณชนน่าจะช่วยสะท้อนถึงรัฐบาล และนักการเมืองของรัฐบาล ก้าวไกลเคยเตือนแล้วว่าอาจจะได้ไม่คุ้มเสียเพราะต้นทุนที่ใช้สูงกว่าประโยชน์ที่ได้มา เห็นด้วยกับทุกข้อของแถลงการณ์

ชัด 3 ข้อ วอดวายเป็นการหลอกลวง

นายสิทธิพลกล่าวว่า ปัญหาของนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตมี 3 ข้อ 1.ไม่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้เงินมาแล้วอาจเก็บเงินของตัวเองไว้แล้วใช้เงินของรัฐบาลก่อน และเอาเงินของตัวเองที่เก็บไว้ไปใช้หลังจาก 6 เดือนที่รัฐบาลบังคับ ดังนั้น จึงเสี่ยงไม่เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล ไม่ช่วยทำให้เกิดพายุหมุนทางเศรษฐกิจ 2.ไม่คุ้มค่า คือทุกอย่างมีค่าเสียโอกาสและราคาที่ต้องจ่าย รัฐบาลกำลังเอาเงิน 560,000 ล้านบาท ไปแจกเงินดิจิทัลแต่ประเทศยังมีโครงการอื่นๆที่ต้องการใช้งบประมาณนี้ มันคือการเอางบลงทุนของทั้งประเทศไทยไปเทหมดหน้าตักให้กับเรื่องเดียวแล้วมันเป็นเรื่องระยะสั้นด้วย และข้อ 3.ไม่ยั่งยืน แลมนโยบายกับหลอกลวงคือสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำต่อเอาภาษีที่เก็บจากประชาชนหรือรายได้จากรัฐบาลมาใช้จ่าย มันไม่ได้งอกขึ้นมาจากท้องฟ้าแต่มาจากภาษีของประชาชนแน่นอน สิ่งที่เกิดขึ้นกำลังสร้างภาระทางการคลังในอนาคต ที่สำคัญสุดที่ต้องบันทึกไว้ก็คือรัฐบาลกำลังดำเนินนโยบายภายใต้ความสุ่มเสี่ยงว่าอาจไม่โปร่งใสเสียงการตรวจสอบ โดยหันไปใช้แหล่งเงินนอกงบประมาณอย่างรัฐบาลมีนโยบายขยายกรอบเงินนอกงบประมาณจาก 32% เป็น 45% ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี สิ่งนี้เป็นการ

เสียงการตรวจสอบ และเสียงไม่ให้ภาระที่เพิ่มขึ้นถูกนับรวมเป็นหนี้สาธารณะ

ปชป.เตือนประเทศไม่ใช้บริษัท

นายรามศรัตนะเขวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่าเคยตั้งคำถามตั้งแต่ช่วงแรกนับตั้งแต่วันที่มีการแถลงนโยบายว่ารัฐบาลยังแจกจ่ายเช็คต่อประชาชนไม่ได้ว่ามีหลักการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร จากส่วนไหนและวิธีการดำเนินการยังกลับไปกลับมาหากจะเดินหน้าโดยไม่สนใจตรรกะตรองให้ดีท้ายที่สุดประชาชนต้องรับผลกระทบด้วยการต้องจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นหรือไม่ราคาสินค้าจะแพงขึ้นหรือไม่จะมีผลต่อหนี้สาธารณะหรือไม่ รัฐบาลอย่าเอาชีวิตประชาชนและประเทศมาเป็นตัวประกัน หากเกิดความเสียหายจะรับผิดชอบอย่างไร นายเศรษฐาอย่าลืมว่าตัวเองเป็นนายกอยู่ ไม่ใช่ประธานบริษัท จะกระทำสิ่งใดต้องยึดประโยชน์ของประชาชนและประเทศ

10 เดือน 10 ปช.เปิดตัว "รองอึ้ง"

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก "ดร.ปิติพงศ์ เต็มเจริญ" ของนายปิติพงศ์ เต็มเจริญ หัวหน้าพรรคเป็นธรรม ได้โพสต์ภาพอินโฟกราฟิก "วันที่ 10 เดือน 10 ที่ชั้น 10 อาคารรัฐสภา เวลา 10 โมง" พร้อมข้อความว่า "พบกันครับ" คาดการณ์ว่าจะเป็นการเปิดตัวนายปิติพงศ์ สันติภาดา สส.พิษณุโลก รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 เข้าเป็นสมาชิกพรรค ตามที่มีกระแสข่าว ภายหลังพรรคก้าวไกลมีมติขับออกจากการเป็นสมาชิกพรรค ขณะที่นายปิติพงศ์เปิดเผยว่าอยากติดตามพรรคจะแถลงเรื่องอะไร เมื่อถามว่าเป็นการเปิดตัวนายปิติพงศ์เป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมใช่หรือไม่ นายปิติพงศ์ตอบว่า แล้วแต่การคาดการณ์

เจ้าตัวเผยเข้าไปร่วม 90% แล้ว

นายปิติพงศ์ สันติภาดา รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 กล่าวถึงกรณีพรรคเป็นธรรมนัดหมายกิจกรรมวันที่ 10 เดือน 10 จะเป็นการเปิดตัวเข้าเป็นสมาชิกพรรคเป็นธรรมหรือไม่ว่ายอมรับว่าตนเองมีความชัดเจน 90% ที่จะร่วมงานกับพรรคเป็นธรรม ส่วนอีก 10% ที่เหลือนั้นยังต้องหารือเรื่องนโยบายการทำงานร่วมกัน สำหรับการเข้าสังกัดพรรคใหม่เป็นเรื่องยาก ต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ส่วนสถานที่ซึ่งพรรคเป็นธรรมระบุว่าที่ชั้น 10 อาคารรัฐสภานั้น คงไม่ใช่ชั้น 10 แต่กำลังหาพื้นที่ที่เหมาะสมภายในอาคารรัฐสภาอยู่

"อนุทิน" เผยลีเบิร์ตเคย "เนวิน"

ที่ จ.บุรีรัมย์ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยถึงการอวยพรวันเกิดนาย

เนวิน จิตชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่มีอายุครบ 65 ปี เมื่อวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 6 ต.ค.ภายหลังการสัมมนา สส.ของพรรค นายอนุทิน และแกนนำพรรค พร้อม สส.พรรค ได้อวยพรวันเกิดนายเนวินว่า เราอวยพรตามประเพณีด้วยจิตใจที่เรารักเคารพ เมื่อถามว่านายเนวินฝากอะไรบ้างหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า เราทำงานกันเป็นทีมอยู่แล้วการเป็นพรรคการเมืองเราต้องทำงานให้ประชาชน เมื่อถามว่านายเนวินได้พูดถึงเป้าหมายจำนวน สส.ของพรรคภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งต่อไปหรือไม่ นายอนุทินตอบว่า ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้สมัครแต่ละคนด้วย แต่ว่าผู้ปฏิบัติที่บริหารราชการแผ่นดินก็ต้องทำงานเต็มที่

"หัวโตนโมเดล" แก้ปัญหายาเสพติด

ที่สถานีตำรวจภูธรหัวโตนต.หัวโตนอ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวระหว่างลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมว่า วันนี้เป็นวันที่ 2 ที่ลงพื้นที่อีสานดูน้ำท่วมที่ จ.อุบลราชธานีและยโสธร ดีใจที่ปัญหาคลี่คลายไปบ้าง แต่ปัญหาที่มีอยู่คือเรื่องปากท้อง ผลผลิตทางการเกษตร ข้าวที่จ.ร้อยเอ็ด ปลูกกันเยอะ รัฐบาลจะไปเปิดตลาดใหม่ นำนวัตกรรมเข้ามาเสริม เพื่อให้รายได้สุทธิต่อครัวเรือนสูงขึ้น ส่วนค่าใช้จ่ายของประชาชนที่สูง รัฐบาลได้ดำเนินการพักหนี้ ค่าน้ำ ค่าไฟ ลดค่าน้ำประชาชนจะได้ลืมตาอ้าปากมีกำลังใจในการทำงาน ขณะที่ปัญหาที่กีดกันสังคม เช่น เรื่องยาเสพติดที่แพร่หลายเรายอมไม่ได้ที่จะให้ลูกหลานเป็นทาสของยาเสพติด ที่อ.สุวรรณภูมิถือว่าทำได้ ใช้ชุมชนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างครบวงจร และไม่ใช้ความรุนแรง ใช้ความเข้มแข็งของครอบครัวมาช่วย หัวโตนโมเดลนี้จะถูกนำไปใช้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในที่อื่นต่อไป

นายกฯยื่นเอาจริง แก้เป็นรูปธรรม

"ดูได้จากแววตามีความจริงใจจริงจังและอยากให้มีผลสัมฤทธิ์ แก้ไขปัญหาได้ทั่วประเทศ และขอชื่นชมการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการของสถานีตำรวจภูธรหัวโตน ที่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรม ขอขำ รัฐบาลนี้เอาจริงกับเรื่องยาเสพติด เพราะเป็นเรื่องที่กีดกันสังคมไทยมายาวนานถึงเวลาที่ต้องจัดการต่อไป โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานสำคัญที่จะช่วยผลักดันเรื่องนี้ได้ จึงขอฝากถ้าเป็นไปได้ขอให้เอางานของสถานีตำรวจภูธรหัวโตนโมเดลนี้ไปแพร่ขยายในทุกสถานีตำรวจเพื่อทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานในการประชุมคณะรัฐมนตรี

ครั้งต่อไปตนจะสั่งการในเรื่องนี้ด้วย" นายกชกรกล่าว
ดูความพร้อมพื้นที่ก่อนทำตามโมเดล
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากนั้นนายกฯ ได้เดินพูดคุย
และให้กำลังใจผู้ติดตามเสด็จที่ได้รับการบำบัด
จากนั้นนายเศรษฐา ได้ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกหน้า
สภ.หัวโตน มีข้าราชการตั้งแถวรอจำนวนมาก ก่อน
ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจเยี่ยมโครงการบำบัดยาเสพติด
ที่มีแนวคิดจะให้หัวโตนโมเดลเป็นต้นแบบในการ
แก้ปัญหาเสด็จ ว่า ไซ้เจ้าหน้าที่รัฐนำโดยสถานี
ตำรวจภูธรหัวโตนโมเดลเป็นแบบอย่างที่ดี อยาก
ให้หลายท้องที่นำไปคิดว่าควรจะทำอย่างไรหรือไม่
แต่ไม่ใช่อยู่ที่สำเนาไปใส่ท้องที่อื่น ต้องดูความพร้อม
และความแข็งแกร่งของชุมชนว่าพร้อมด้วยหรือไม่
ตรงนี้เป็นโมเดลที่พิสูจน์ให้เห็นว่าทำสำเร็จ มีตัวเลข
ที่ลดลงอย่างมีนัย และผู้เสด็จเป็นผู้ป่วยหายกินสู้ออม
กอดพ่อแม่ที่น้องได้ และมีอาชีพที่เป็นหลักแหล่ง
อันนี้น่าชื่นชม

คุกไทย 85% เป็นนักโทษยาเสพติด

ผู้สื่อข่าวถามว่า หัวโตนโมเดลไม่ใช่จุดสุดท้าย
ที่แก้ได้ เพราะบางครั้งเมื่อจับแล้วก็มีกลับไปปล่อย
อีก นายเศรษฐาตอบ หัวโตนโมเดลสรุปไม่ใช่
ทางแก้ที่เบ็ดเสร็จ อันนี้จริง แต่เป็นส่วนสำคัญในการ
แก้ปัญหา ถ้าบอกว่าผู้เสด็จต้องจับไปขังคุก ท่านรู้
หรือไม่ว่าคุกไทยที่เปอร์เซ็นต์เป็นผู้เสด็จยาเสพติด
85% หากเจอนิดเดียวแล้วจะไปเป็นผู้ผิดติดคุก พวก
เราจะเต็มไปด้วยผู้เสด็จ มันควรต้องมีวิธีอื่นเพื่อ
เปลี่ยนผู้เสด็จให้เป็นผู้ป่วย ดูแลรักษาเขาให้ดี ให้มี
อาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ส่งคืนสู่อ้อมกอด
ของพ่อแม่ได้ การเผาทำลายยาเสพติดต้องใช้เวลา
ให้น้อยลงการจ่ายเงินสินบนนำจับให้กันเจ้าหน้าที่
รัฐบางทีบอกว่าจะเข้าไป บางทีนาน 1-3 ปี มันซ้ำ
กันไป ต้องให้มีวิธีการที่กระชับขึ้น และเรื่องการ
ยึดทรัพย์สินก็ยังช้าอยู่ ดังนั้น หัวโตนโมเดลไม่ใช่วิธี
เดียวที่สำเร็จ แต่เป็นส่วนสำคัญ

ลั่นนั้งหัว โตะบัญชาการแก้ปัญหาเอง

นายเศรษฐากล่าวว่า ได้บอกไว้แล้วว่าการ
แก้ปัญหาเสด็จจะนั้งหัว โตะเองเพราะมีหลาย
หน่วยงาน ทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ป.ป.ส.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาธารณสุขมหาดไทย ทุกหน่วยงานต้องได้รับการ
สั่งการที่ชัดเจนมีผู้บริหารสูงสุดของประเทศนั้งหัว โตะ

บัญชาการเอง ยืนยันเป็นปัญหาสำคัญและยืนยัน
ปัญหาเสด็จต้องน้อยลงไป

"ชาดา" ลุยล้างบางขบวนการมาเฟีย

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผย
ถึงความคืบหน้าในการจัดทำบัญชีผู้มีอิทธิพล หลัง
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำรายชื่อ
กว่า 700 รายว่า ได้นำรายชื่อมาทำใหม่ดูพฤติกรรม
สิ่งที่กระทำความผิดและบริวาร รวมถึงข้อมูลที่
ประชาชนร้องเรียนมาตามเบอร์ 08-8887-8888
เพราะในอดีตเคยผ่านการบริหารจัดการเรื่องมีมาแล้ว
แต่มีเพียงการส่งรายชื่อมาเท่านั้น จึงไม่มีประโยชน์
อะไร ทั้งนี้ ขอให้การส่งข้อมูลมาเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
อย่ากลั่นแกล้งกัน สำหรับรายชื่อที่กระทรวงต่างๆ
และบุคคลทั่วไปส่งมาให้ก็จะผ่านการกลั่นกรอง
อีกครั้ง ส่วนการจัดระเบียบสี่เหลี่องและสี่แดงนั้น
สี่แดงคือคนที่กระทำความผิดอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ติดตามดำเนินการอยู่แล้ว อาจยังจับกุมไม่ได้เพราะ
ไม่มีหลักฐานแต่ครั้งนี้จะลงไปทั้งระบบแบบบูรณาการ
อย่างเข้มข้นทั้งอาญาจักรไม่ใช่เพียงตัวอย่างเดียว
แต่จะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเข้าไป มีเรื่องการ
ตรวจสอบภายในเรื่องเกี่ยวกับการฮั้วประมูลจะเข้าไป
ตรวจสอบดำเนินการตัดรากถอนโคน ขอฝากว่า
คนที่คิดไม่ดีคิดไม่ถูกต้องรังแกประชาชนอยู่ ขอให้
เลิก มิเช่นนั้นจะเจอกับการตรวจสอบทั้งระบบที่ไม่
เคยเจอมาก่อน คาดว่าใช้เวลา 2-3 เดือน จึงเริ่ม
ปฏิบัติการเข้มข้นไปเรื่อยๆ

"ชาดา" แจงครองปืน 23 กระบอก

ด้านนายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กล่าวถึงกรณี ป.ป.ช.เปิดเผยข้อมูลทรัพย์สินในนั้น
คือพระเครื่องและอาวุธปืน 23 กระบอกจนเป็นที่สนใจ
ของประชาชนว่ากรมการปกครองอาจจะมีมาตรการ
เกี่ยวข้องกับปืนถ้ามีเยอะจะต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นบางคน
มีอาวุธปืนไว้แต่ไม่ได้ทำร้ายใครอาจจะไว้เพื่อสะสม
ต้องตรวจสอบทั้งหมด หากกฎหมายบอกให้คืนก็คืนดี
ปืนของตนมีไว้เพื่อสะสม เพราะเวลาไปในสถานที่
ต่างๆเป็นในแต่ละสถานที่ก็จะรูปแบบที่มีความสวยงาม
ส่วนพระเครื่องมีความสนิทสนมกับเข้ขึ้นพระ ชอบตั้งแต่
เด็กสะสมตั้งแต่สมัยเป็นนายกเทศมนตรีจังหวัดอุทัยธานี
ไม่ให้ใครเช่าและเป็นมรดกตกทอดไปยังลูกหลาน
ต้องแยกแยะระหว่างของมงคลกับเรื่องศาสนาทุก
ศาสนาสอนให้เป็นคนดี